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สวัสดีครับทุกทานครับ วันนี้ส่ิงท่ีจะพูดก็คือพูดถึงทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และก็

กฎหมายท่ีเกี่ยวของทรัพยสินพระมหากษัตริย องคท่ีเปนผูเร่ิมตนพระองคแรก คือ พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๓ ซึ่งเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

กับเจาจอมมารดาเรียม พระนั่งเกลาฯ ทรงเปนพระราชโอรสองคโตแตวาพระราชมารดาไมไดเปนเจา 

เปนสามัญชน โดยกฎมณเฑียรบาล พระองคทานไมไดเปนพระเจาแผนดิน แตวาประเทศไทยตั้งแต

สมัยรัชกาลท่ี ๓ ก็มีความทันสมัยมาก บรรดาขุนนางและพระบรมวงศานุวงศประชุมกันแลวก็ใชคํา

วาอเนกนิกรสโมสรสมมุติ ก็คือวาประชาชนมาสโมสร มาประชุมกันและก็สมมุติแตงตั้ง เลือกตั้ง

พระเจาแผนดินทางออม อัญเชิญกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ซึ่งเปนพระเจาลูกเธอพระองคใหญ ใน

พระพุทธเลิศหลานภาลัย เสด็จเสวยราชสมบัติ ในขณะท่ีพระอนุชาก็คือ เจาฟามงกุฎ รัชกาลท่ี ๔ 

ก็ทรงผนวชอยู แตวาเจาฟามงกุฎทานก็เปนพระราชโอรสของรัชกาลท่ี ๒ กับสมเด็จพระศรีสุริเยน

ทราบรมราชินี ซึ่งเปนเจาฟาบุญรอด น้ําพระทัยของพระเจาแผนดินสองพระองคนี้เปนเร่ืองท่ีคนไทย

ทุกคนควรจะไดรับทราบ พระนั่งเกลา เปนเจาสัวใหญเพราะวาทรงคาขายเกงมาก แลวก็ทรงเปน

พระเจาแผนดินท่ีเสียสละ ทรงรักชาติ รักแผนดินมากกวาความรักลูกของตัวเอง ส่ิงท่ีพระองคทาน

ทํามีอยู ๒ อยาง ซึ่งผมถือวาเปนเร่ืองสําคัญมาก เร่ืองท่ี ๑ ก็คือ ไมทรงยอมมีพระภรรยาเจา

หมายความวา ทานจะไมใหใครมาเปนพระภรรยาเจา ไมใหเจานายเปนพระภรรยาเพราะวา

ไมเชนนั้นพระราชโอรสจะเปนเจาฟา ซึ่งจะเหนือกวาเจาฟามงกุฎ ทานตั้งพระทัยวาทานรักษา

แผนดินไวใหกับรัชกาลท่ี ๔ นั่นคือขอท่ี ๑ เพราะฉะนั้นพระราชโอรส พระราชธิดาทุกพระองคเปน

แคพระองคเจา ไมไดเปนเจาฟา เร่ืองท่ี ๒ ก็คือวาความท่ีทรงคาขายเกงมาก แลวก็เก็บเงินท่ีมาจาก

การคาสําเภา ทานเปนคนใจแข็ง คือ ไมใหมรดกลูกสักคนแมแตสตางคแดงเดียวเพราะฉะนั้น

เจานายราชสกุลในรัชกาลท่ี ๓ จน แตเปนความจนอยางมีเกียรติและหย่ิงในศักดิ์ศรี ไมใหเงินลูก

ตัวเองเลยแมแตบาทเดียว ไมพระราชทานพระราชมรดกใด ๆ ใหลูก แตพระราชทานมรดกสําหรับ

สถาบันพระมหากษัตริยก็คือ พระเจาแผนดินพระองคตอไปในอนาคต  

(อธิบายภาพตาม ppt) นี่คือลักษณะของเรือสําเภา ซึ่งทรงสรางไวเปนท่ีระลึกท่ีวัดยานนาวา 

เปนเรือสําเภาท่ีทรงแตงไวไปคาขายกับจีน แลวก็ในสมัยนั้นการคาขายรุงเรืองมาก ในอาวไทย 

กับแมน้ําเจาพระยาเต็มไปดวยเรือสําเภา อยุธยาเปนเมืองทาสําคัญของโลกในยุคนั้น คนท่ีเปนคน

สําคัญท่ีสุดคนหนึ่งก็คือ เจาพระยานิกรบดินทร ซึ่งเปนขาราชบริพารเกาแกในกรมหมื่นเจษฎา

บดินทร เจาสัวโต หรือวา โต อ้ึงเตา เปนตนตระกูลกัลยาณมิตร ท่ีเรารูจัก วัดกัลยาณมิตร 

ความสําคัญของเจาพระยานิกรบดินทรก็คือวาเปนคนท่ีเปนนอมินี หรือวาคนดูแลการคาให

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทุกอยางแลวก็เปนตัวแทนพระองค ในการคาขายสําเภา 
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กับจีนอยางซื่อสัตยท่ีสุด ทุกบาททุกสตางค ทําใหประเทศไทยมีเงินถุงแดง การคาสําเภาตอนไปเอา

ผาไหม เอาเคร่ืองหอม เอากํายาน เอางาชาง เอาไมฝางไปคาขายกับจีน ขากลับมีขาวสารดวย 

เพ่ือใหเรือถวงน้ําหนักไดไมเสียหาย ไมโคลงกลางทะเล ก็ตองมีอับเฉา ก็คือ ตุกตาจีนท่ีอยูตาม 

วัดโพธ์ิ วัดแจง กระท่ังกระเบ้ืองเซรามิค ซึ่งถวงมาในอับเฉาเรือสําเภา บางสวนแตกหักเสียหาย 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทานก็เปนคนท่ีถาพูดภาษาสมัยนี้ก็เรียกวา ประหยัดมากนะครับ 

กระเบ้ืองแตกก็ไมทรงยอมท้ิง ทรงใหชางเอามาตัดเปนชิ้น ๆ และแปะประดับพระปรางค 

วัดอรุณท้ังหมด นี่คือสวนหนึ่งของท่ีมาของเงินถุงแดง เงินถุงแดง ทรงคาขายในสําเภาจีน เปนตน

ทางของทรัพยสินพระมหากษัตริยทุกวันนี้ในฐานะสถาบัน เปนมรดกจากรัชกาลท่ี ๓ เปนเงิน

เหรียญทองของแมกซิโกรูปปกนก แลวทรงใสในถุงแดงไวขางพระท่ี ขางพระท่ีในท่ีนี้ คือ ขางพระ

แทนท่ีบรรทม ภาษาชาวบานคือท่ีนอน ก็คือ ทรงคาขายไดเทาไหร ทรงเก็บเงินไวขางท่ีนอน ขางท่ี

พระบรรทม แลวก็เยอะมากจนกระท่ังขางท่ีพระบรรทมไมพอเก็บ ก็มีหองขางพระท่ีบรรทมเปน

หองติดกันก็เลยเปนท่ีมาของคําวาพระคลังขางท่ี หมายถึง อยูขางท่ีพระบรรทม ราชสกุล 

ในรัชกาลท่ี ๓ ไมไดรับมรดกจากพระนั่งเกลาฯ มีหลายพระองค พระองคสําคัญท่ีอยากจะใหรูจัก 

พระองคแรกก็คือ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร 

พระพุทธเจาหลวงรัชกาลท่ี ๕ ทรงยกยองสรรเสริญเย่ียงพระมารดา เพราะวาเปนคนท่ีทรงเล้ียง 

เจาฟาชายจุฬาลงกรณมา ทรงเรียกสมเด็จยายทุกคํา แลวก็ตอนส้ินพระชนมใหใชคําวาสวรรคต 

แลวก็ทรงนุงขาวถวาย เพราะวานุงขาวถวาย คือ ทรงใหเกียรติเชนพระราชบุพการี นี่เปนพระราช

ธิดาในพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนคนเล้ียงเจาฟาชายจุฬาลงกรณมา กรมหมื่นภูมินทรภักดี ก็เปน

พระราชโอรสในพระนั่งเกลาฯ แลวก็กอนจะส้ินพระชนม ดวยความท่ีพอไมไดใหมรดกจนมาก แตก็

ยังเปยมดวยความจงรักภักดี ทานก็บอกวาทานไมมีทรัพยสมบัติอะไรจะถวายพระเจาแผนดิน คือ 

รัชกาลท่ี ๕ แตทานจะถวายลูกสาวท้ัง ๓ พระองค ใหเปนขารับใชแลวก็จะมีโยงตอวา พระองคหนึ่ง  

ก็เปนท่ีมาของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย คือ วังแดง สวนอีกพระองคส้ินพระชนม

ตั้งแตอายุนอย เพราะพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาลักขณานุคุณ ผมไมสามารถหารูปไดเลย  

ก็เปนพระบิดาของพระมเหสีในรัชกาลท่ี ๔ สองพระองค สมเด็จพระนางเธอโสมนัสวัฒนาวดี  

ซึ่ง รัชกาลท่ี ๔ ทรงสรางวัดโสมนัส เปนพระอนุสรณ สวนสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ก็เปน

พระราชมารดาของพระพุทธเจาหลวง และก็เปนพระเจาหลานเธอในรัชกาลท่ี ๓ คราวนี้ กรมหมื่น

ภูมินทรภักดี ทานถวายลูกสาวใหพระพุทธเจาหลวง ๓ พระองค เพราะวาทานไมมีมรดก ไมมีเงิน

จะถวาย เพ่ือจะแสดงความจงรักภักดี ทานถวายลูกสาว ๓ พระองค ใหเปนขาบาทบริจาริกา 

พระองคท่ีสําคัญท่ีสุดเลย คือ พระวิมาดาเธอพระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ 

ปยมหาราชปดิวรัดา พระนามทรงกลมย่ิงใหญมากนะครับ หญิงผูเปนท่ีรักของพระปยมหาราช 

หญิงผูเปนท่ีรักของกษัตริยท่ีเปนท่ีรักของประชาชน พระวิมาดาเธอ เปนพระราชมารดาของเจาฟา

กรมหลวงลพบุรีราเมศ ซึ่งเปนเจาของวังแดง และวังแดงก็คือ ท่ีตั้งของสํานักงานทรัพยสิน 
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สวนพระมหากษัตริยในทุกวันนี้ กอนพระนั่งเกลาฯ จะสวรรคตไมไดทรงตั้งใครเปนรัชทายาท แลว

ก็มีราชปจฉิมโอวาทองคสุดทายบอกวา การศึกสงครามขางญานขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยู

ก็แตขางพวกฝร่ัง ใหระวังใหดี อยาใหเสียทีแกเขาได การงานส่ิงใดของเขาท่ีคิด ควรจะเรียนเอาไว 

ก็ใหเอาอยางเขา แตอยาใหนับถือเล่ือมใสไปทีเดียว ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เงินถุงแดงมีพระปจฉิม

โอวาทบอกวาสําหรับพระเจาแผนดินพระองคถัดไป หรือสําหรับสถาบันพระมหากษัตริยไวเพ่ือกูชาติ

บานเมือง ไมรูวาทรงทราบดวยทิพยญาณอยางใดก็ตาม ทําใหเ งินท่ีทรงหามาไดเปนการ 

สวนพระองค สุดทายไดใชกูชาติบานเมืองจริง ๆ ในทายท่ีสุดในสมัยรัชกาลท่ี ๕ คือ เงินนี้จริง ๆ 

ควรจะเปนพระราชมรดกสําหรับลูก แตทานไมใหลูกเลยแมแตบาทเดียว ใหไวสําหรับแผนดินและ

พระเจาแผนดิน และสถาบันพระมหากษัตริยตอไปในภายภาคหนา รัชกาลท่ี ๔ ครองราชยตอจาก

รัชกาลท่ี ๓ พอถึงรัชกาลท่ี ๕ วิกฤติ ร.ศ.๑๑๒ เกิดขึ้น เกิดคดีพระยอดเมืองขวาง เมืองคํามวนอยู

ตรงขามกับนครพนม ฝร่ังเศสก็บุกเขามาแลวก็เกิดคดีกัน สุดทายตอนนั้นเราเสียมีปญหาสิทธิสภาพ

นอกอาณาเขตขึ้นศาลฝร่ังเศส พระยอดเมืองขวางตองติดคุก รัชกาลท่ี ๕ พระราชทานเงินให

ครอบครัวของพระยอดเมืองขวาง คือ ทรงรูวาจริง ๆ พระยอดเมืองขวางทําตามหนาท่ีเพ่ือแผนดิน

ในการปกปองรักษาแผนดิน แตวาโดยทางการศาลเราตองยอมฝร่ังเศส รัชกาลท่ี ๕ ก็ทรงชวยเหลือ

ครอบครัวของพระยอดเมืองขวางอยางเต็มท่ีเลย แลวก็เกิดวิกฤติ ร.ศ.๑๑๒ เมื่อฝร่ังเศสเอาเรือรบมา

ปดปากอาวไทยท่ีปอมพระจุลจอมเกลา มีโซท่ีอยูกลางแมน้ํา ถาเรือรบของศัตรูจะผานมาสามารถ

ลอดโซขวางแมน้ํา แตเรือกลไฟดวยกําลังสูงพอ โซก็ขาด แลวทางไทย ทหารเรือ ไมรูในหองนี้มี

ทหารเรือมั้ย นาจะมีนะครับ ก็ยิงปนใหญท่ีปอมพระจุล ปากน้ําสมุทรปราการสู ทําใหฝร่ังเศสเอา

มาอางจะขอดินแดนฝงซายแมน้ําโขงท้ังหมด ซึ่งก็รวมท้ังเมืองคํามวนดวยก็คือ ลาวท้ังประเทศ 

แลวก็พระพุทธเจาหลวงทรงเสียพระทัยถึงขั้นตรอมพระทัย ไมยอมเสวยพระโอสถ ไมยอมเสวย 

พระกระยาหาร และพระราชทานอินทรวิเชียร “เจ็บนานนึกหนายนิตย มะนะเร่ืองบํารุงกาย  

สวนจิตตบมีสบาย ศิระกลุมอุราตรึง แมหายก็พลันยาก จะลําบากฤทัยพึง ตริแตจะถูกรึง อุระรัด

และอัตรา กลัวเปนทวิราช (คํานี้คือคําใหญหมายความวาจะเปนพระเจาแผนดินสองพระองค) บตริ

ปองอยุธยา (ท่ีทําใหเสียกรุงศรีอยุธยา) เสียเมืองจึงนินทา บละเวนฤวางวาย คิดใดจะเกี่ยงแก  

ก็บพบซึ่งเง่ือนสายสบหนามนุษยอาย จึงจะอุดแลเลยสูญ” เปนคําส่ังลาตาย ไมยอมเสวย 

พระกระยาหาร ไมยอมเสวยพระโอสถ ก็มีพระเจานองยาเธอและพระภรรยาเจาหลายพระองค 

เชน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระนางเจาสุขุมารมารศรี ขึ้นไปกราบบังคมทูล

ขอใหทรงกลับมาสูตอ ถึงยอมกลับมาเสวยพระโอสถ คือ ตรอมใจตายแหละครับ คือ ตอนน้ันทรง 

ตรอมพระทัยมาก ก็สุดทายฝร่ังเศสเรียกคาปฏิกรสงครามบอกวา สยาม ทําใหเรือรบเคาเสียหาย 

มิสเตอรโอกุสต ปาวี ก็เรียกคาปฏิกรสงคราม และตอนนั้นก็มีการตูนวาดชวนเชื่อบอกวาฝายไทย 

ยิงเรือนํารองฝร่ังเศสอับปางเลยตองชดใช ก็เปนการตูนแพรในยุโรป สุดทายก็ไดไปขนเงินถุงแดง 

ท่ีพระคลังขางท่ีท้ังหมด ซึ่งเปนเงินสะสมท้ังหมดตั้งแตรัชกาลท่ี ๓ รัชกาลท่ี ๔ ทรงคาขายสําเภาได



- ๔ - 
 

ก็ทรงเก็บเงินถุงแดงไวตลอดรัชกาลไมยอมทรงใชเงินถุงแดงออกไปเลยแมแตบาทเดียว เก็บเงินถุง

แดงไวท่ีพระคลังขางท่ีจนสุดทายหลายลานฟรังกขนขึ้นเรือใหฝร่ังเศสไป ใสถังไมวางเรียงอยู  

นี่คือทรัพยสินพระมหากษัตริยครับ เปนทรัพยสินของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะของสถาบัน 

institutional ท่ีกูชาติบานเมืองมา ถาอยางนั้นตองถามวาแผนดินไทยเปนของใคร คําตอบก็คือ 

เปนของพระเจาแผนดิน ถูกม้ัยครับ เพราะวาทรงใชเงินสวนพระองคเปนพระราชมรดกในการ 

กูชาติบานเมือง อันนี้ชัดมาก หลังเกิดเหตุการณ ร.ศ.๑๑๒ พระพุทธเจาหลวงรัชกาลท่ี ๕ ทรงเห็นวา

ตองมีการปรับปรุงปฏิรูปบริหารราชการแผนดินเดิมตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

เราแบงเปนฝายทหาร กับฝายพลเรือน มีสมุหพระกลาโหม ก็จะมีเวียง วัง คลัง นา เวียง ก็คือ นคร

บาล วัง คือ ธรรมาธิกรณ สมัยกอน กระทรวงวัง ทําหนาท่ีเปนกระทรวงยุติธรรมดวย เพราะฉะนั้น

ราชทินนามของเสนาบดีกระทรวงวังเปนธรรมาธิกรณ มาจากคําวา ธรรมะ+อธิกรณ คําวาอธิกรณ

ตอนนี้เรายังไดยิน เชน อธิกรณสงฆ ก็คือ ชําระคดีสงฆธรรมาธิกรณ ก็คือ ชําระใหเกิดความเปนธรรม 

เพราะนั้นกระทรวงวังสมัยกอนไมไดทําหนาท่ีเฉพาะเร่ืองสํานักพระราชวัง แตทําหนาท่ีเร่ืองของ

กระทรวงยุติธรรม และศาลท้ังหมดดวย กระท่ังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ทรงเคยเปนยกกะบัตรเมืองราชบุรี ก็คือ เปนผูพิพากษา เมืองโกษาธิบดี ก็คือ คลัง เกษตราธิการ  

ก็คือ นา ๔ หนวยงานจัตุสดมภทรงเปล่ียนเปน ๑๒ กระทรวงแลวตั้งเสนาบดีสภาขึ้น ก็มีความ

ซ้ําซอนกันบางอยางในปลายรัชกาลก็ปรับเหลือ ๑๐ กระทรวง แตเหตุการณท่ีสําคัญท่ีสุดในตอน

นั้นก็คือวามีการแยกทรัพยสินพระมหากษัตริยออกจากทรัพยสินแผนดินอยางชัดเจนตั้งแตรัชกาลท่ี ๕  
เพราะฉะนั้นท่ีปลดแอกหรือคณะราษฎรไปพูดไมจริง ไมเปนเร่ืองจริง ทรัพยสินแผนดินแยกออกมา
อยางชัดเจน ท่ีของแผนดินอยูในความดูแลของกรมธนารักษ เรียกวา ท่ีราชพัสดุ อันนี้ทุกคนรูกัน
อยูแลว สวนท่ีทรัพยสินอยูในกรมพระคลังขางท่ี กรมพระคลังขางท่ีอยูในกระทรวงวัง เพราะฉะนั้น
คนท่ีดูแลแยกกันกองทรัพยสินก็แยกกันตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไมไดปะปนกันเลย มีทรัพยสิน 
สวนพระมหากษัตริยบางสวนท่ีอยูท่ีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในกรมธนารักษ เรียกวา สํานัก
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน อันนี้เปนทรัพยสินพระมหากษัตริยอยางแนนอน ทรัพยสินพระมหากษัตริย
ท่ีนาจะสําคัญท่ีสุดคือ เคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรคชัยศรีวาลวิชนี 
ธารพระกร ฉลองพระบาทเชิงงอน พระบรมโกศ จะพระโกศทองใหญพระโกศทองนอย อยูท่ี 
กรมธนารักษหมด เปนทรัพยสินพระมหากษัตริย และตอนน้ีก็มีพิพิธภัณฑเปนศาลาเคร่ืองราช
อิสริยยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดใน
พระบรมมหาราชวัง เคร่ืองราชูปโภคกระท่ังสายสะพายท้ังหลายท่ีทานไดรับพระราชทาน กรมธนารักษ
เปนคนดูแลท้ังส้ิน เปนทรัพยสินพระมหากษัตริย ทานพระราชทานใหใสชั่วคราวนะครับกอนทาน
จะเสียชีวิต ทานตองไปถวายคืนนะครับ เพราะฉะนั้นเปนทรัพยสินพระมหากษัตริย และเปน
ทรัพยสินแผนดิน ทานเอาไวเองไมได  

ส่ิงท่ีเปนเหตุการณสําคัญท่ีสุดแลวโยงเกี่ยวของกับเร่ืองทรัพยสินพระมหากษัตริยดวยและ 
ก็เปนเหตุท่ีสําคัญย่ิงในประวัติศาสตรก็คือวา คําวา พระเจาแผนดินก็คือเจาของแผนดิน 
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ทุกหยอมหญา ทรงเปนพระผูครองแผนดินสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ถืออยางนั้นมาตลอด 
ประชาชนแคไปจับจองแลวก็ใช พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ โปรดใหมีโฉนดท่ีดิน แตการจะโปรดใหมี
โฉนดท่ีดินไดก็ทรงตั้ง ๒ กรม และตอนนั้นประเทศไทยยังไมสามารถจะรังวัดสํารวจท่ีดินเองไดก็
ตองจางฝร่ัง เจากรมแผนท่ีทหารคนแรกชื่อ เฮนรี อาลาบาศเตอร เปนคุณปูของ ฯพณฯ พลอ.อ. สิทธิ  
เศวตศิลา อาลาบาศเตอร เปนชื่อหินออนสีขาวจากทางสกอตแลนด หินออนสีขาว ก็เลยเปนเศวต
ท่ีแปลวา ขาว ศิลาก็หิน เฮนรี อาลาบาศเตอรก็เปนปูของ พล.อ.อ.สิทธิ  เศวตศิลา องคมนตรีใน
รัชกาลท่ี ๙ ก็ทําหนาท่ีรังวัดแผนดิน ตรากรมแผนท่ีทหารเปนตราอารมแผนดิน ซึ่งเปนการผูกลาย
เคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑและเคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา สวนเจากรมท่ีดินคนแรกก็เปน
ฝร่ังเหมือนกันชื่อ นาย ดับบลิว เอ เกรแฮม ทําใหออกโฉนดท่ีดินได โฉนดท่ีดินฉบับแรกหมายเลข ๑ 
ของไทยอยูท่ีบางปะอิน ตอมาพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ พระราชทานให ส.ป.ก. ใหประชาชน 
เชาทํานาได มีเกษตรกรเชาอยู ๑๖ แปลง ๑๐ ราย ไรละ ๓๒ บาทตอป ซึ่งถูกมาก นี่คือโฉนดท่ีดิน
ฉบับแรก เพราะนั้นส่ิงท่ีทรงพระราชทานใหก็คือ พระราชทานใหคนไทยถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินได 
ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร ถือวาเปนเร่ืองใหญมากเพราะท่ีดินเปนปจจัยในการผลิต ประเด็นท่ีสําคัญ
ท่ีสุด ซึ่งมีคนบิดเบือนเอาไปโจมตีบอกวาพระเจาแผนดินรีดนาทาเรนภาษีราษฎรเพราะนั้น
ทรัพยสินพระมหากษัตริยจึงไมใชของพระมหากษัตริย แตเปนของประชาชน แตไมจริงนะครับ 
ในขอนี้ พระราชภารกิจท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของพระพุทธเจาหลวงก็คือ การทรงเลิกทาส ซึ่งทรงใชเวลา
อยูหลายสิบป เพ่ือใหเปนไปอยางละมุนละมอม ไมเกิดการตอตานจนเกิดสงครามกลางเมืองแบบ
สหรัฐอเมริกา ภาพท่ีเห็นเปนภาพเขียนสีน้ํามัน สีปูนเปยกบนทองพระโรงพระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
วาดโดยจิตรกรชาวอิตาลี เปนเหตุการณท่ีสําคัญท่ีสุดในรัชสมัย ทรงเปนนักพัฒนาท่ีดินดวยทรง
เห็นวา การพัฒนาท่ีดินจะทําใหเศรษฐกิจของบานเมืองเติบโต คลองเปรมประชากร โปรดใหขุด
ยาวตั้ง ๕๐ กิโลเมตร ไปถึงอยุธยา เพราะวาแมน้ําเจาพระยาคดเคี้ยวตามธรรมชาติ เพ่ือจะลดเวลา
ก็โปรดใหขุดแตผลพลอยไดของการขุดคลองเปรมประชากร คือ เกิดการขยายเมืองขึ้นไปทางเหนือ
ของกรุงเทพ แลวก็เกิดท่ีนาอีกจํานวนมหาศาลทําใหประเทศไทยผลิตขาวไดเพ่ิมขึ้นเปนสองเทาถึง
สามเทาแลวสงออกขาวไดมากขึ้น อันนี้คือโครงการปฏิรูปท่ีดินหรือการพัฒนาท่ีดินท่ีใหญท่ีสุดใน
ประเทศไทยเทาท่ีเคยมีมา คือ การขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองเปรมประชากรเชื่อมแมน้ํา
เจาพระยากับแมน้ําเจาพระยาเองแตตัดใหตรงไปท่ีอยุธยา คลองรังสิตประยูรศักดิ์เชื่อมระหวาง
แมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง แมน้ํานครนายก กินพื้นท่ี ๕ จังหวัด พระองคเจาสายสนิทวงศ
เปนแพทยประจําพระองคดวย ก็มาอํานวยการในการขุดคลองรังสิต การขุดคลองรังสิตสงผลใหเรา
ผลิตขาวไดเยอะท่ีสุดและเศรษฐกิจขยายตัว 

เหตุการณสําคัญอีกอันซึ่งทําใหคณะราษฎร ๒๕๖๓ มาอางวาจะมาทวงคืนสมบัติก็คือ  
ทรงลงทุนในธนาคารไทยพาณิชย เดิมนายพันเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาไชยันตมงคล 
กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เปนเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทรงเห็นวาประเทศไทยไมมี
ธนาคารเปนของตัวเอง กิจการธนาคารท้ังหมด การเงินธนาคารท้ังหมดอยูในมือตางชาติ กลุมหนึ่ง
ก็คือ ธนาคารจากยุโรป อีกกลุมหนึ่งคือ ธุรกิจโพยกวน ธุรกิจโพยกวนเปนหนังสือสัญญาใชเงิน  
เอาเงินไปแลกแลวไดกระดาษ เปนของคนจีน ท้ังพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ กับกรมหม่ืนมิศรราช
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หฤทัยทรงเห็นวา ถาการเงินการธนาคารของประเทศอยูในมือตางชาติท้ังหมด ไมเปนผลดีกับ
ประเทศ ก็เลยทรงเส่ียงตั้ง Book Club ขึ้นในวัง ทําหนาท่ีธนาคารโดยเฉพาะจํานองท่ีดิน แลว
ตอมา Book Club ก็โตขึ้นจนกรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัยตัดสินพระทัยไปทูลพระพุทธเจาหลวงวา 
ขอกราบบังคมทูลลาออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เปนรัฐมนตรีอยูดี ๆ 
คิดวากิจการธนาคารสําคัญกับประเทศมากไปขอลาออกกับพระเจาแผนดินบอกวา ตองมาทําเร่ือง
ธนาคาร เพ่ือใหการเงินการธนาคารของประเทศม่ันคง ผมวาทานเปนคนใจเด็ดไมใชนอยนะครับ 
ลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีมาเปนผูจัดการธนาคาร มันตางกันเยอะ ก็วิวัฒนาการมาเปนบริษัท
แบงกสยามกัมมาจลทุนจํากัด แลวก็เปนธนาคารไทยพาณิชย ซึ่งตอนนี้ พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ 
ทรงถือหุนอยูประมาณ ๒๓ เปอรเซ็นต ประมาณ ๑ ใน ๔ ของสามแสนลาน โดยประมาณ 
เพราะฉะนั้นก็เลยเปนท่ีมาของการชุมนุมหนาธนาคารไทยพาณิชย รัชกาลท่ี ๖ ก็ยังมีพระคลังขาง
ท่ีอยูพระคลังขางท่ีเนี่ยะ พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๖ ทรงเล็งเห็นวาการพัฒนาบานเมืองตองมีการ
กอสราง ตองใชปูนซีเมนต บังเอิญเหลือเกิน กรุงเทพเชื่อไหมครับวาเปนแหลงดินขาวชั้นดี ดินขาว
ท่ีใชทําเคร่ืองเซรามิค สมัยกอนขุดท่ีบางซื่อ ขุดดินขาวทําเซรามิค แตเอามาเผาปูน นาเสียดายท่ี
ปลองเตาเผาถูกทุบท้ิงไปหมดแลว เพราะปูนซีเมนตตองการสรางตึกขยายสํานักงาน แตเดิมขุดดิน
ขาวท่ีนี่แลวเผาปูนซีเมนตท่ีนี่เลยครับ เรามีแหลงดินขาวชั้นดีในกรุงเทพแตวาตอนนี้ไมไดผลิตแลว 
ปลองปูนก็หายไปแลว ก็เปนปญหาในตอนนั้นเพราะวาเปนกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง และเปนกิจการ
ท่ีลงทุนสูง พระองคทานก็ตองลงทุนเอง กิจการไหนเส่ียงจะเอาเงินแผนดินมาลงไมไดก็ตองเปนเงิน
สวนพระองคก็คือเงินทรัพยสินพระมหากษัตริย พระคลังขางท่ีออกครับ  

อันนี้ก็ซอยยอยใหมาวา วังลดาวัลย ท่ีตั้งของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย เจาฟา
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร พระราชโอรสในรัชกาลท่ี ๕ กับพระองคเจาหญิงเฉลิมเขตรมงคล เจาฟา
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร จบจากอังกฤษมาก็เปนหนุมฟอนักเรียนอังกฤษ เพ่ิงจบกลับมาพอก็ดีใจ 
ทรงหาซื้อท่ีดินดวยพระราชทรัพยสวนพระองค เปนทรัพยสินสวนพระองค ซื้อท่ีดินดวยเงินสวน
พระองคเพ่ือจําทําเปนเรือนหอใหลูกชายท่ีกลับมาจากอังกฤษ นักเรียนนอกจะแตงงาน มีพระราช
โอรส ๓ พระองค ภาณุพันธยุคล เฉลิมพลทิฆัมพร อนุสรมงคลการ พระองคชายใหญ พระองคชายกลาง 
พระองคชายเล็ก นี่คือ พระตําหนักวังแดง ท่ีเปนท่ีตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  
ตอนนั้นเจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวรส้ินพระชนมแลวเหลือแตพระองคหญิงเฉลิมเขตรมงคล 
เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ญี่ปุนมองเห็นวา วังแดง
เหมาะท่ีจะเปน headquarter ของกองบัญชาการสงครามญี่ปุน เหมือนกับกองบัญชาการกองทัพ
ไทยนี่หละครับ ญี่ปุนตองการวังแดง จะยึดวังแดง จอมพล ป. ก็ทําทาจะเห็นดวย พระองคหญิง
เฉลิมเขตรทรงกลัววา วังแดงจะถูกทุบเหมือนกับพระราชวังวินเซอร ซึ่งกลายเปนสนามศุภชลาศัย 
ทรงกลัวมาก ก็เลยทรงติดตอไปท่ีสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยจริง ๆ คือ พระคลังขางท่ี  
ขอขายวังแดงในราคาถูก เพ่ือจะรักษาวังแดงไวไมใหถูกทุบ ไมใหถูกยึดไปเปนกองบัญชาการทหาร
ญี่ปุนก็เลยทรงขายวัง ก็เลยเปนท่ีตั้งของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยจนทุกวันนี้ ผมเลาท่ีมา
ท่ีไปของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยแลว ทรัพยสินพระมหากษัตริยเปนทรัพยสินของ 
พระเจาแผนดิน ในฐานะสถาบันซึ่งเปนมรดกของแผนดิน และเปนมรดกของราชวงศจักรีท่ีจะสง
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ตอไปถึงพระเจาแผนดินในภายภาคหนาตลอดไป พระเจาแผนดินทรงใชได แตพระเจาแผนดิน 
ในฐานะบุคคลตางกันนะครับ ในฐานะสถาบันกับในฐานะบุคคล คําวาสถาบันพระมหากษัตริย 
หมายถึง พระมหากษัตริยทุกพระองคตั้งแตรัชกาลท่ี ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๑๐ และตอไปอีกในอนาคต
ขางหนา ตราบท่ียังมีประเทศไทยอยู ก็เปนมรดกตกทอดของราชวงศจักรี แตในฐานะสวนพระองค
ก็มีทรัพยสินสวนพระองคในฐานะบุคคล ตนทางของทรัพยสินสวนพระองคมาจากแมคนหนึ่งก็คือ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา พระมเหสีในรัชกาลท่ี ๕ สมเด็จพระพันวัสสาเปนคนท่ีมีทักษะ
เฉพาะพระองคก็คือ ทรงคาขายเกง ซึ่งเปนเร่ืองแปลกสําหรับผูหญิงสมัยนั้นท่ีเจานายผูหญิงคาขายเกง 
ประหยัด ขยัน อดทน อดออม นี่คือพระนิสัยของ ราชสกุลมหิดล สมเด็จพระพันวัสสา ก็มีคน
นินทาพระองคทานวา ขี้เหนียวเชนทาน จะเสวยน้ําพริก หามแกะสลักในวังนะทานบอกวาเปลือง 
ทานไมใหแกะสลัก ทานบอกเสียของ ทานจะเสวยแคไหนทานก็ใหตั้งเคร่ืองถวายแคนั้น หามตั้ง
เยอะ ๆ นี่คือพระนิสัยพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ซึ่งคนบางคนก็บอกวาทรงขี้เหนียว แตไมใชความท่ี
ทรงคาขายเกง นี่คือสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา เสด็จออกคร้ังสุดทายในงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ กับสมเด็จพระพันปหลวง ท่ีวังสระปทุม 
พระราชทานน้ําพระมหาสังข และก็รูปนี้เปนรูปท่ีประทับในวังสระปทุม ซึ่งประทับสนามหญาเลน
กับหลานท้ังสามพระองค รัชกาลท่ี ๘ รัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทรและก็สมเด็จพระศรีฯ สมเด็จยา ทานเก็บเงินเกง นี่พระเจาอยูหัวเสด็จทอดพระเนตร 
วังสระปทุม นี่คือนิสัยสมเด็จพระพันวัสสา ตอนพระเจาอยูหัวทรงเล็ก ๆ เสด็จกลับมาเห็นธนบัตรไทย 
ไมเคยเห็นในพระหัตถยาของตัวเอง ก็ถามบอกวา อะไร ทานก็พระราชทานใบละบาท ไมเคยเห็น
หรือเอาไป พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๘ รัชกาลท่ี ๙ ก็ทรงไดธนบัตรตั้งแต ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท 
๒๐ บาท คราวนึงทอดพระเนตรเห็นธนบัตรใบละ ๑๐๐ บาท ทูลถามอีก สมเด็จพระพันวัสสา 
ก็บอกวา นี่ใบละ ๑๐๐ บาท มากไปอยาเอาเลย ก็ทรงเห็นพระนิสัยนะวาเปนคนประหยัด  
ทรงคาขายเกง โปรดการทอผา ตั้งโรงงานทอผาในพระตําหนักสวนหงส เพ่ือทอผาขาย และเปนตนเคา
ของศิลปาชีพท่ีสมเด็จพระพันปหลวงทรงงาน และก็ในวังสระปทุมก็ปลูกตนไมขาย ปลูกผลไมขาย 
คราวนี้ทรงคาขายอยางไรนะครับ ก็ทรงมีนอมินีเหมือนกัน นอมินีคนนึงก็คือ ทานผูหญิงเอ่ียม  
อภัยราชา ผมหารูปไมได มีแตหนังสืองานศพ นี่คือเจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร  
หมอมราชวงศลพ สุทัศน สามีของทานผูหญิงเอ่ียม เปนคนคาขายให สมเด็จพระพันวัสสาโปรดทํา
โรงสี โปรดซื้อท่ีนา โปรดซื้อท่ีสําเพ็ง ราชสกุลมหิดลมีท่ีในสําเพ็งเยอะแยะเลย พระพันวัสสา 
ซื้อสะสมไว ทานซื้อท่ีดินไวเยอะมาก บานผมเองอยูในหมูบานสัมมากรก็เปนท่ีสวนพระองคมากอน
แลวก็จัดสรรใหประชาชนไดอยูในราคาท่ียอมเยาวและอีกคนท่ีเปนนอมินีในการคาขายใหสมเด็จ
พระพันวัสสาก็คือ คุณแพเปนภรรยาของแพทยหลวงทหารบก เจากรมแพทยทหารบกคนแรก  
ชื่อ พระยาสารสินสวามิภักดิ์ เปนตนตระกูลสารสิน ภรรยาทานคนนี้คาขายเกงและเปนคนคาขาย
ใหสมเด็จพระพันวัสสาอยางซื่อสัตยตรงไปตรงมา สวนคนท่ีไปทําโรงสีใหสมเด็จพระพันวัสสา คือ
เจาพระยาวรพงศพิพัฒน สกุลอิศรเสนา กอนเกิด ๒๔๗๕ มีกบฏ ๑๓๐ นี่เปนจุดเร่ิมตนของ
ขบวนการลมเจา ซึ่งในตอนนั้นเกิดกระแสลมเจาในยุโรปเยอะเกิด Karlmarx Manifesto  
โดย communist ก็มีนายทหารกลุมหนึ่งทรงจับกุมไว แตสุดทายก็พระราชทานอภัยในปท่ี ๑๕ 
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ของการครองราชย ๒๔๗๕ เกิดการไปจับกรมพระนครสวรรควรพินิต ซึ่งเปนเสนาบดีกระทรวง
ยุทธนาธิการ ณ เวลานั้นคุมทหารเรือคนท่ีไปจับกุมพระองคทานคือ พล.ท.ประยูร  ภมรมนตรี  
ซึ่งทรงเล้ียงไวตั้งแตเด็กในวังบางขุนพรม กรมพระนครสวรรคก็ถามบอกวารอดจากอาญาแผนดิน
ไมถูกตัดหัวแตจะตองถกูพวกเดียวกันฆาตายแกจําไว คณะราษฎรเนี่ยะนะครับ ปรากฏวาผมก็เคย
ไปเดินท่ีวัดพระศรีมหาธาตุ ท่ีบางเขน ใตเจดียดานหนึ่งเปนอัฐิ จอมพล ป. พิบูลสงคราม วัดนี้ 
จอมพล ป. เปนคนสราง สมัยรัชกาลท่ี ๘ อีกขางหนึ่งเปน นายปรีดี  พนมยงค แลวคณะราษฎร
ท้ังหมดท่ีเปนเพ่ือนกัน รวมกันปฏิวัติ ๒๔๗๕ ก็อัฐิมาอยูดวยกัน ตอนอยูทะเลาะกันแทบตาย 
สุดทายตอนตายเอากระดูกมาอยูรวมกัน ไมรูทะเลาะกันท่ีใตเจดียตอไปหรือเปลา ตอนนั้นก็เกิด
ปญหาทรัพยสินครับ พอเกิด ๒๔๗๕ มีชองวาง ยังไมมี พ.ร.บ.ทรัพยสินนะ ก็เกิดการยักยายถายเท
คดโกงทรัพยสินพระมหากษัตริย โดยการขายท่ีดิน ทรัพยสินพระมหากษัตริยอางวาแปรรูป ปฏิรูป
เพื่อเกษตร ปรากฏวาท่ีแปลงสวย ๆ เชน แถวสาธร แถวหลังสวน ตรงท่ีเปนโรงเรียนอินเตอรตรง
หัวมุมพระตําหนักจิตรลดา มีโรงเรียนอินเตอรอยูก็แปลงนั้นดวยจริง ๆ เปนท่ีทรัพยสินพระมหากษัตริย
ท้ังหมดของพระคลังขางท่ีมีอยู ๔๐ รายท่ีเปนคณะราษฎรไดซื้อไปในราคาถูกแสนถูก รายท่ีไดไป
เยอะท่ีสุดคือขุนนิรันดรชัย ขุนนิรันดรชัยไดท่ีไปประมาณสัก ๘๐ แปลง เปนท่ีทรัพยสินท้ังหมด  
ซื้อไปในราคาถูกแสนถูก แลวก็ทําใหตอนนี้มีปญหาเพราะวาลูกหลานฟองรองแยงมรดกกันเกือบ
แสนลาน ขุนนิรันดรชัยเปนทหารคนสนิทของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตอนนั้นเกิดการย่ืนญัตติ
อภิปรายไมไววางใจถาในสมัยนี้นะ นโยบายรัฐบาลวาดวยการจัดการทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย
ในป ๒๔๘๐ เกิดบันทึกขึ้นมา คนท่ีอภิปรายเยอะก็คือ คุณเลียง ไชยการ กับ คุณไต ปาณิกบุตร 
เปน ส.ส. ในสมัยนั้น รัฐบาลไดยุบสภานะครับ โกงพระเจาแผนดินตั้งแตยุคนั้น ก็เปนปญหามรดก
จนทุกวันนี้ จอมพล ป. คอนขางจะเปนปฏิกษัตริยนิยมอยางชัดเจน ตอนปฏิวัติ ๒๔๗๕ จอมพล ป. 
เปนคนเสนอใหลมลางราชวงศจักรีแบบเดียวกับบอลเชวิค แตก็มีคนคณะราษฎรดวยกันไมเห็นดวย 
จอมพล ป. เกิดประกา ก็เลยทําตราสัญลักษณประจําตัวเปนรูปไก แตเปนรูปไกท่ีเหยียบคฑา 
จอมพลดวยตีนไก แลวท่ีคฑาจอมพลมีตราพระครุฑพาห ก็ดูกันเอาเองวาจอมพล ป. คิดอยางไรกับ
สถาบันพระมหากษัตริย อันนี้ชัดเจนจากตราประจําตัว แลวตอนนั้นก็มีการยึดวังเจานายตอน 
๒๔๗๕ นี่วังบางขุนพรหมของเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต วังปารุสกวันของราชสกุลจักรพงษ 
ก็ยึดเลย ยึดเฉย ๆ สุดทายเร่ืองนี้ทําใหรัฐบาลคลอนแคลนก็เลยตองยอมออก พ.ร.ก. จัดระเบียบ
ทรัพยสินฝายพระมหากษัตริยในป ๒๔๗๙ กอนจะออกเกิดเหตุอันนาเศราสลดคือ ผูสําเร็จราชการ
แผนดินแทนพระองค กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนตปลงพระชนมพระองคเอง เพราะวาทรงทนไมไหว
กับการท่ีถูกบีบคั้นจากฝายคณะราษฎรในการจองจะเอาทรัพยสินพระมหากษัตริยแลวก็ทรงถือวา
ทรงเปนเจานายดวย ทรงทนไมไหวก็ปลงพระชนมพระองคเองโดยการใชปนยิงเขาไปในพระโอษฐ
แลวเสียชีวิตบนแทนพระบรรทม แลวพระองคเจาอาทิตยทิพอาภาขึ้นเปนผูสําเร็จตอ กฎหมาย 
พ.ร.ก. ทรัพยสินฉบับแรกเลยออกมาป ๒๔๗๙ หลังจากมีผูสําเร็จราชการแผนดินตองปลงพระชนม
พระองคเองเพราะทนความกดดันเร่ืองนี้ไมไหว ตอนนั้นก็แบงเปนทรัพยสินสวนพระองค แลวก็มี
ทรัพยสินสวนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ซึ่งอันนี้เปนการใหนิยามท่ีงงมาก หมายความวา
ทรัพยสินในพระมหากษัตริยซึ่งใชเปนประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เชน พระราชวัง คือ  
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การเขียนนิยามแบบนี้ในทางกฎหมายไมคอยดีเพราะวาไมรัดกุม ตีความไดยากมาก เชน 
พระราชวังตกลงก็คือ พระราชวังใชมั้ย อันนี้ไมชัด หรือใหไปรวมทรัพยสินมีคาของแผนดินอันไดแก 
เบญจราชกกุธภัณฑในกรมธนารักษดวย อันนี้ไมชัด แลวก็ตั้งผูจัดการกองทุน กรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน กรรมการอีก ๔ นาย ตั้งขึ้นโดย 
พระบรมราชานุมัติ ซึ่งตอนนั้นคนท่ีทําหนาท่ีแทนก็คือผูสําเร็จราชการแผนดิน ๓ ทาน แลวมาตรา ๖ 
นี่เปนขอสําคัญมาก รายไดท่ีผูจัดการกองทุน คือ กระทรวงการคลังเปนคนดูแล เขียนเลยวา  
ความดูแลรักษาของกระทรวงการคลังมีทรัพยสินสวนพระองค ทรัพยสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
และทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แบงเปน ๓ สวน บอกวาทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
กระทรวงการคลังดูแล หักคาใชจายแลวถือวาทรงใชจายไดในฐานะของพระประมุข อันนี้สําคัญ
เปนการแสดงความเปนเจาของเพราะวาผูจัดการกองทุนคือ กระทรวงการคลัง บริหารคาใชจายได 
หักคาใชจายได แตถาเหลือกําไรและดอกผลพระเจาแผนดินทรงใชได เวลาเราลงทุนในสินทรัพย
อะไรเรามีผูจัดการ ผูจัดการจะโกงบาง จะคิดคาแรงแพงบางไมเปนไร แตของทรัพยสินนั้นยังอยูกับ
เรา เรายังเปนเจาของเพราะเราเปนผูไดรับผลประโยชน ในเคสนี้ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
พระเจาแผนดินยังทรงใชไดหมดอยูเพราะนั้นนี่คือการยืนยันกรรมสิทธ์ิตามหลักกรรมสิทธ์ิครับ  
แลวท่ีสําคัญย่ิงกวาก็คือมาตรา ๗ ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยจะโอนหรือจําหนายไดโดย 
พระบรมราชานุมัติเทานั้น เพื่อสาธารณประโยชนหรือเพื่อประโยชนของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเอง 
แปลวาจะขายหรือจะโอนเจาของตองรับรูนะ นี่คือหลักกรรมสิทธ์ิ เปนกฎหมายท่ีแสดงใหเห็นเลย
วาทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนของสถาบันพระมหากษัตริย เปนของพระเจาแผนดินนี่คือ
หลักกรรมสิทธ์ิ หลักกรรมสิทธ์ิเราแบงเปน ผูจัดการกองทุน ผูรับผลประโยชน กับเจาของกรรมสิทธ์ิ 
ใครไดรับผลประโยชนนั้นมาตอเนื่องจากทรัพยสินก็เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ การขายหรือโอนตอง
ไดรับอนุมัติจากเจาของ ไมเชนนั้นจะเปนการละเมิดหรือวาจัดการงานนอกส่ังในทางกฎหมาย 
ยกตัวอยาง blind trust ท่ีนักการเมืองผมไมเอยชื่อแลวกัน เคาเอาไวหลบ เชน หามนักการเมือง
ถือหุนส่ือ เคาก็ไปตั้ง blind trust แลวก็หามเจาของเขาไปยุงในกิจการนั้นเลย หามเขาไปยุงในการ
บริหารกองทุน ผูจัดการกองทุนจะโกงจะฉอฉลอะไรได แตไมมีสิทธิเปนเจาของ หมดสัญญา 
เจาของเอาคืนก็ตองคืน ผลประโยชนก็ตองใหเจาของท้ังหมด ขอ ๘ นี่ก็เปนใจความสําคัญเหมือนกัน  
ก็คือวา ท่ีแบงเปน ๓ กอง คือ ทรัพยสินสวนพระองค ทรัพยสินสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
และก็ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ทรัพยสินสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน และทรัพยสิน 
สวนพระมหากษัตริยไดรับการยกเวนภาษี ไมตองจายภาษีเลยเพราะถือวาผูจัดการกองทุน คือ 
กระทรวงการคลัง มันจะเปนเร่ือง อัฐยายซื้อขนมยายเพราะผูจัดการคือกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง เปนผูจัดการกองทุนก็เลยเขียนกฎหมายวาไมตองเสียภาษี ซึ่งอันนี้เปนส่ิงท่ี 
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ ทานไมโปรด เดี๋ยวจะเลาใหฟงวา ทําไมทานไมโปรดและทานใหแก
อยางไรนะครับ ทรัพยสินสวนพระองคตองจายภาษีไมยกเวน เพราะนั้นถาวาดเปนรูป นี่ พ.ร.บ. 
จัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย ๒๔๗๙ แบงเปน ๓ กอง กองท่ี ๑ ก็คือทรัพยสิน 
สวนสาธารณสมบัติของแผนดิน สํานักพระราชวังดูแล ยกเวนภาษีให ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ผูจัดการกองทุน คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผูดูแลกองทุนก็คือกระทรวงพระคลัง 
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มหาสมบัติ หรือกระทรวงการคลัง มีกรรมการ ๔ นาย จะตั้งกรรมการกองทุนตองพระเจาแผนดิน
อนุมัติ กําไรดอกผล หลังหักคาใชจาย ถวายใหทรงใชในฐานะองคพระประมุขและก็ยกเวนการเสียภาษ ี
สวนทรัพยสินสวนพระองคสํานักพระราชวังดูแลตองจายภาษีครับ เปนเร่ืองของราชสกุลมหิดล 
ออก พ.ร.บ. อีกคร้ังป ๒๔๘๔ แตใจความไมมีอะไรทุกอยางเหมือนเดิม แกนิดเดียว ก็คือ กรรมการ 
๔ นาย ไมพอตองเพ่ิมเปนมากกวาอยางนอย ๔ นาย หมายความวาตองเกิน ๔ นาย นอกนั้น
เหมือนเดิมหมด คราวนี้ก็เกิดการเปล่ียนแปลงใหญในป ๒๔๙๑ ออก พ.ร.บ.ฉบับท่ี ๓ เปน พ.ร.บ.
จัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย ๒๔๙๑ เปล่ียนผูสําเร็จแลว พระองคอาทิตยส้ินพระชนม
เปนกรมขุนชัยนาถนเรนทร ซึ่งเปนลุงของในหลวงรัชกาลท่ี ๘ และรัชกาลท่ี ๙ ตอนนั้น
นายกรัฐมนตรี คือ นายควง  อภัยวงศ จากพรรคประชาธิปตย ก็ใหตั้งกรรมการทรัพยสิน
พระมหากษัตริย แลวก็มีผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งมีอํานาจลงชื่อ
เปนสําคัญ อันนี้สําคัญหลักก็คือ เปนการแยกระหวางตัวการกับตัวแทน และมาดูรายละเอียด 
เปนรูปสรุปอยางนี้นะครับ แบงเปน ๓ กองเหมือนเดิม กองแรกก็เปนทรัพยสินสวนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน เชน พระราชวัง สํานักพระราชวังดูแล ยกเวนภาษี ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ตั้ง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ๑ คน ตั้งประธานคณะกรรมการ คือ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยตําแหนง และกรรมการอยางนอย ๔ นาย หลักท่ียัง
เหมือนเดิมก็คือ ดอกผลกําไรหลังหักคาใชจายเวนการจายภาษีแลวถวายใหทรงใชในการประกอบ
พระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุข สวนทรัพยสินสวนพระองคยังมีอยู การดูแลใหเปนไปตาม
พระราชอัธยาศัยตองเสียภาษีเกิดการตั้งสํานักงานทรัพยสินสวนพระองคขึ้น ตอนนั้นสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระองคตั้งอยูใน วังสระปทุม เหตุผลท่ีตั้งอยูในวังสระปทุมก็งายนิดเดียวเพราะวา
เปนมรดกของราชสกุลมหิดลก็ตั้งอยูในวังสระปทุม แตตอนหลังก็ยายออกมาแลว 

หลักอันนึงก็คือ แยกเร่ือง agent ออกจาก owner คือ ตัวการตัวแทนออกจากกรรมสิทธ์ิ 
ผอ.สํานักงานทรัพยสินเปนคนมีอํานาจลงนามผูกพันและมีกรรมการสํานักงานทรัพยสินสวนพระองค 
ผูจัดการเปนคูความหรือคูกรณี หามระบุพระปรมาภิไธย เขียนเลยนะครับ เปนการแยกระหวาง
เจาของกับตัวแทนตัวการ เพราะนั้น การฟองรองใหฟองท่ีตัวแทนตัวการไมใชฟองท่ีเจาของและก็
ยังมีการแยกอํานาจบริหารออกจากอํานาจตัวแทนตัวการ โดยเฉพาะการถือหุนของปูนซีเมนตไทย 
และ SCG. พระเจาแผนดินอันเปนสวนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริยและเปนของชาติเปนเจาของ 
ทรงตั้งตัวการตัวแทนก็คือ คณะกรรมการทรัพยสินพระมหากษัตริยกับผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย อันนี้ท่ีคุยในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญและนองรุงเคาไมรูเร่ือง
เพราะวาไมเคยซื้อหุน ก็พยายามอธิบายวาการถือหุนมันแยกระหวาง agent ownership และ 
administration ตัวแทนตัวการเจาของและอํานาจบริหารตองแยกจากกันเวลาตัวการตัวแทน
โหวตในการประชุมใหญสามัญประจําป เชน การเลือกกรรมการผูจัดการใหญ voting rights  
ใครถือหุนเยอะก็มีเสียงโหวตเยอะเปนเร่ืองของสิทธิในการลงคะแนน กรรมการบริษัทก็มาแตงตั้ง 
CEO ซึ่งเปนอํานาจบริหาร เพราะนั้นแยกกันหมดครับ ไมไดเอามารวมกัน ประเด็นนี้ท่ีอยูใน
รายการไมมีโอกาสไดอธิบายก็เลยขออธิบายตรงนี้ใหเคลียรเพราะนั้นแยกกันตางหากนะครับ
เปล่ียนรัชกาล ๒๕๖๐ พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ ก็โปรดใหตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
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ทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย ๒๕๖๐ เปน พ.ร.บ.ฉบับท่ี ๔ แบงทรัพยสินออกเปนแค ๒ กอง คือ 
ทรัพยสินสวนพระองค กับทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ก็มีคนบอก อาว แลวทรัพยสิน 
สวนสาธารณสมบัติของแผนดินหายไปไหน คําตอบคือ อยูในรูปนี้ครับ มีพระบรมราชวินิจฉัยวา  

๑) คือ ราชวัง การนิยามคําวาทรัพยสินสาธารณสมบัติของแผนดินไมชัดเจนในทาง
กฎหมาย รูแตวามีพระราชวัง ซึ่งคนท่ีเปนนักกฎหมายจริง ๆ พอเห็นการเขียนกฎหมายโดยนิยาม
ดวยคําวา เชน เคาจะไมชอบเลย พระเจาอยูหัวทานก็ทรงศึกษาทางกฎหมายมาดวย ทานก็ไมโปรด  

๒) พระราชวังท้ังหมดสรางดวยพระราชทรัพยสวนพระองคของราชวงศจักรีท้ังนั้น ทานก็
คิดวาควรจะรวมเขามาแตเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  

๓) พอรวมเขามาตรงนี้ทําใหพระราชทานได เดี๋ยวจะไปเลาวาทําไมตองรวมพระราชวังตาง ๆ 
เขามา ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตาม พ.ร.บ.๒๔๗๙ ๒๔๘๔ ๒๔๙๑ สองกองนี้มารวมกันเปน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตาม พ.ร.บ.๒๕๖๐ มีคณะกรรมการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  
มีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีผูอํานวยการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแตงตั้ง 
ตามพระราชอัธยาศัย ในขณะเดียวกันก็ยังมีทรัพยสินสวนพระองคอยูและก็มีสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระองคอยูแยกสองสํานักงาน แยกกัน ทําไมตองรวมทรัพยสินสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
๑) นิยามไมชัด ๒) พระราชวังเปนทรัพยสินท่ีพระราชทานใหหนวยราชการ พระราชวังดุสิต ซึ่ง 
ซื้อโดยพระราชทรัพยสวนพระองคของรัชกาลท่ี ๕ พระราชทานใหมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับ
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มูลคาก็หลายหม่ืนลาน พระราชวังสนามจันทร ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คายพระรามราชนิเวศนของกองทัพบก พระราชนิเวศมฤคทายวันของตํารวจตระเวนชายแดนกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับพระราชทานไป พระราชวังจันทรเกษมกระทรวงศึกษาธิการไดไป 
มูลเหตุท่ีรวมคือ เพ่ือใหพระราชทานไดมีคนท่ีรูกฎหมายคนนึงเคาโตแยงผม ซึ่งผมวาก็เปนเหตุผล 
ท่ีรับฟง เพราะวาใน พ.ร.ก.พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของ
รัชกาลในพระองค ๒๕๖๐ ในมาตรา ๖ บอกวาการดูแลทรัพยสินของพระมหากษัตริยเปนไปตาม
พระราชอัธยาศัยอันนี้มีคนตีความวาจริง ๆ ก็คือ ทรัพยสินสวนสาธารณสมบัติของแผนดินก็คือ 
พระราชวังตาง ๆ สํานักพระราชวังยังเปนผูดูแลอยูก็มีคนท่ีบอกวาจริง ๆ ยังอยูไมไดไปไหน จริง ๆ 
ก็อยูแหละครับ แตวาอยูในกองเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดการลักล่ันในเชิงนิยามของกฎหมาย  
หลักเหมือนเดิม แยกตัวการตัวแทนออก เจาของกรรมสิทธ์ิแลวก็ส่ิงท่ีสําคัญก็คือ ทรงตั้งผูจัดการ 
ไมตองเปนกระทรวงการคลัง มีพระราชอํานาจในการจัดการทรัพยสินตามท่ีทรงมอบหมายถวายคืน
พระราชอํานาจในการจัดการทรัพยสินพระมหากษัตริยซึ่งเปนของราชวงศจักรีใหกับพระเจาอยูหัว
ไดทรงใช การท่ีมีพระราชอํานาจตรงนี้เปนประโยชนกับประเทศ เดี๋ยวจะอธิบายตอ ส่ิงท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ ทรงโปรดใหแกครับ บอกวาจะทรัพยสินสวนพระองค ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ทรัพยสินอะไรก็ตาม ตองเสียภาษีเหมือนประชาชน โปรดจะใหเทาเทียมกับประชาชน ผมไดยินมา
จากทานผูใหญบอกวา มีคนคํานวณวาจะทรงตองเสียภาษีเพ่ิมเทาไรจะขึ้นไปถวาย อันนี้ผมไดยิน
มา พระเจาอยูหัวทานทอดพระเนตรแลว ทานไมสนพระทัย บอกจะเสีย คือ ทานตองการจะเสีย
ภาษีใหเหมือนประชาชน แลวก็มีเร่ืองท่ีเปนขอโตแยงเยอะวาทําไมถึงโอนชื่อกรรมสิทธ์ิบางอัน
เปล่ียนชื่อจากสํานักงานทรัพยสินเปนถือในพระปรมาภิไธย ซึ่งจะมีเหตุผลอธิบายตอมา เหตุผลก็คือ 
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ทําใหพระราชทานไดอยางวชิราวุธวิทยาลัย ผมกลายืนยันวานี่คือ โรงเรียนมัธยมท่ีรวยท่ีสุดใน
ประเทศไทยในเวลานี้  มีใครจบวชิราวุธม้ัยครับในหองนี้  ไมมีเลยหรือ มีการชี้นะครับ คือ 
พระราชทานหุนของปูนซีเมนตไทยกับไทยพาณิชยบางสวนใหวชิราวุธทํา และก็พระราชทานท่ีดิน
ใหหนวยราชการได อยางท่ีสอง คือ ตองการทรงเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีอ่ืน ๆ 
เชนเดียวกับประชาชน และเหตุผลในพระราชหฤทัยคือตองการจะใหกํากับดูแลธรรมาภิบาลไดดี
มากขึ้น พระราชกระแสคือ แนวแนแกไขในส่ิงผิด จริง ๆ คือจะทรงปราบโกง ทําใหทรงจัดการ 
พระราชทรัพยไดสะดวกและเปนประโยชนกับประเทศทําใหทรงไดรับสิทธิอันชอบธรรมในการดูแล
พระราชมรดกแหงราชวงศจักรี ทําใหทรงงานและทรงใชพระราชทรัพยในการทรงงานใหเปน
ประโยชนกับประเทศ สืบสาน ตอยอดพระราชดําริในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เพ่ือใหประเทศไทยเกิดการ
พัฒนา การพัฒนาใด ๆ ตองใชเงินครับ พระราชทรัพยท่ีทรงจัดการไดเต็มท่ี ทําใหทรงใชพระราช
ทรัพยนี้เปนประโยชนแกประเทศไดมากขึ้น 

แลวก็เกิด พ.ร.บ. ป ๖๑ อีก สาเหตุท่ีแก พ.ร.บ. ป ๖๑ มาจากรูปนี้ ทรงมีพระราชวินิจฉัย
วาให เปล่ียนคําวาทรัพย สินสวนพระองค เปนทรัพย สินในพระองค  แลวก็ทรัพย สินสวน
พระมหากษัตริยเปนทรัพยสินในพระมหากษัตริย รวมทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย เดิมสองอันก็
คือ ทรัพยสินสวนพระองคกับทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยรวมเปนฝายพระมหากษัตริย ทรงใหใช
คําส้ันท่ีสุดคือทรัพยสินพระมหากษัตริย เปล่ียนชื่อสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปน
สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย แตประเด็นอยูตรงนี้ครับ เดิมมีสํานักงานทรัพยสินสวน
พระองค และกรรมการเปนชุดเดียวกันหมด พระเจาอยูหัวทรงเห็นวาเปลืองก็เลยโปรดใหยุบ     
ยุบรวมเขาไปในสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย แตยังแยกเงินออกเปน ๒ กอง ก็คือ ทรัพยสิน
ในพระองคและทรัพยสินในพระมหากษัตริยแยกกันชัดเจน แตอยูในวังแดงท้ังคูนั้นแหละครับ 
แยกกันใหชัดเลย อันนี้ก็มีคนอางวา แยกกันไมออกวาอันไหนเปนของสถาบัน อันไหนเปนของ
บุคคล แตจริง ๆ เปนเร่ืองท่ีไปกลาวหาใสราย แยกกันอยู แตใชกรรมการชุดเดียวเพ่ือประหยัด
กรรมการ เพ่ือประหยัดบอรดนะครับก็กลายเปนทรัพยสินพระมหากษัตริย มีทรัพยสินใน
พระมหากษัต ริย  มีท รัพย สินในพระองค  เปนสองอันแลวก็มีคณะกรรมการทรัพย สิน
พระมหากษัตริย มีสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย มีผูอํานวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย 
แตงตั้งตามพระราชอัธยาศัย ก็พระราชทานท่ีมาเยอะแยะเลย อันหนึ่งท่ีพระราชวังดุสิตเปนท่ีท่ีซื้อ
โดยเงินสวนพระองคของรัชกาลท่ี ๕ พระราชดําริตอนนั้นบอก ฉันคิดจะทําบานเปนท่ีไปเท่ียวเลน 
ดวยกะตกลงใจวาจะซื้อท่ีตั้งแตบานประวิตรไปจนถึงคลองสามเสน ตั้งแตถนนสามเสนยืนขึ้นไป
จนถึงทางรถไฟ ไดมอบใหกรมหมื่นมหิศรและกรมพระสรรพสารทเปนผูดูแลจัดซื้อแลวางแปลน   
มีความประสงคอยากจะใครใหไดเร็ว ๆ ดวยไมมีท่ีเดินเหินเท่ียวเลน สังเกตไดวาเม่ืออยูบางปะอิน
สบายเพราะไดเดินทุกวัน คร้ันกลับลงมาน่ีก็ไมใครสบายขึ้นทุกวัน เปนรีสอรทแหละครับ เปนท่ี
พักผอนสวนพระองค แตพระราชวังดุสิตท่ีใหญมากตองนึกวาจากถนนราชดําเนินในมาถนนราช
ดําเนินกลาง มาถนนราชดําเนินนอกจนสุดพระบรมรูปทรงมารวมพระตําหนักจิตรลดารโหฐานดวย 
เปนพระราชวังท่ีใหญมาก แลวก็ซื้อท่ีดวยเงินสวนพระองคท้ังหมดนี่คือแปลนพระราชวังดุสิต นั่นก็
คือพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕  
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มีคนถามวาพระคลังขางท่ียังอยูไหม พระคลังขางท่ียังอยูครับ หลังเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ๒๔๗๕ ตอนนี้พระคลังขางท่ีเปนหนวยงานเล็กมาก เล็กกวาระดับกรม เพราะวาอยูใน
กรมบังคับการสํานักพระราชวัง เปนกองเล็ก ๆ คราวนี้ทรัพยสินสวนพระองค ทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ทรัพยสินในพระองค ทรัพยสินในพระมหากษัตริยก็ไปอยูท่ีวังแดงแลวเปน
สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยแลว พระคลังขางท่ียังทําอะไรอยู ก็จะดูแลเร่ืองเงินปของ
เจานายทุกพระองค ตั้งแตหมอมเจา มีท่ีพระราชทานบาง ยังมีท่ีดินใหเชาอยูบาง ไมมากนัก ดูแล
เงินของมูลนิธิอานันทมหิดล อันนี้สําคัญ พัฒนาคนเพ่ือมาพัฒนาประเทศ ดูแลผลประโยชนของ
มรดกพระบรมวงศานุวงศแตละพระองค หมายถึงวา เจานายองคอ่ืน ๆ ท่ีไมใชพระเจาแผนดิน 
พระคลังขางท่ีเปนผูดูแลให อันนี้ก็คือตราสํานักพระราชวังเปนพระมหามงกุฎผูกแพรแถบ และก็มี
ตราอุณาโลมและมีเลขไทยเลขสิบ  

อันนี้ขอใหเปนทีละประเด็น คือ หลังจากไปออกรายการก็มีขบวนการ กระผมนี่เปนตําบล
กระสุนตก คือ ถูกดาทุกวัน และก็ถูกโตแยงดวยสารพัดอยางก็มีความเขาใจผิดอยู ๑๐ ขอท่ีผมคิด
วาอยากใหทุกทานในฐานะทหารของพระราชาชวยชี้แจงใหคนท่ีเอาไปใสรายปายสีพระองคทาน 
หรือคนท่ียังเขาใจผิดโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ อยากใหชวยนะครับ  

ขอแรกบอกวาสถาบันพระมหากษัตริยไทย รีดนาทาเรนภาษีอากรราษฎร กดขี่ขมเหง
แรงงานมาเปนทรัพยสินพระมหากษัตริย อันนี้คือ ขอกลาวหา บอกเลยวา ในรัชกาลท่ี ๕ พระคลัง
ขางท่ีเก็บตงจากภาษีของประชาชน ๑๕ เปอรเซ็นต เขาพระคลังขางท่ี ซึ่งเปนขอความอันเปนเท็จ 
ผมยืนยันวาเปนขอความอันเปนเท็จ  

อันท่ี ๑  มีการแจงบอกวาทรัพยสินพระมหากษัตริยมาจากการเกณฑแรงงานไพร  
การผูกขาดการเปนเจาของท่ีดิน รายไดถามวาถาสถาบันกษัตริยไมไดเปนพระมหากษัตริยจะมี
รายไดแบบนี้มั้ย อดทนนิดนึงนะครับเคากลาวหา ผมทวนขอกลาวหาใหฟง เพราะฉะนั้นเงิน
ท้ังหมดมาจากประชาชน มาจากภาษีประชาชน มาจากแรงงานประชาชน ผมก็จะบอกวาในเร่ือง
ภาษีมีคนเสนอจริง ๆ วาใหชักจากรายไดของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจากภาษี ๑๕ เปอรเซ็นต        
เขาพระคลังขางท่ีเพ่ือเปนทรัพยสินพระมหากษัตริย ซึ่งแทจริงแลวทรงทําไดในฐานะของพระเจา
แผนดินในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแตปรากฎวา ไมโปรดใหทําเชนนั้นขอท่ีหนึ่ง
แลวก็มีตัวเลขจากกรมบัญชีกลางเลยวาไมถึงรอยละ ๑๕ มีอยูปเดียวท่ีแตะ ๑๕ แตสวนใหญ   
นอยกวามากและตอนนั้นทรงตั้งท่ีปรึกษาราชการแผนดินชื่อ มิตเชล  อินเนส คนท่ีทูลคัดคานมาก
ท่ีสุดคือ มิสเตอรมิตเชล อินเนสก็ทรงฟง ไมยอมทําอยางนั้น รัชกาลท่ี ๒ ทรงเวนอากรน้ํา อากรตลาด 
รัชกาลท่ี ๓ ทรงยกเวนภาษีเยอะมากเพราะทรงคาสําเภาไดจนเหลือเฟอ นึกออกม้ัยครับก็ไมโปรด
เก็บภาษี และก็ท่ีสําคัญคือ จางกุลีจีนเยอะมากและก็เก็บเงินผูกปไดมากมาย คาสําเภา ยกเลิก
อากรบอนเบ้ียในสมัยรัชกาลท่ี ๕  

นี่เปนเร่ืองท่ีนาละอายของประเทศไทยคือ เงินภาษีของประเทศคร่ึงหนึ่งเก็บไดจากบอน 
แสดงวาคนไทยนี่ชอบเลนพนันมาก แลวพระพุทธเจาหลวง ทรงเกลียดการพนันมาก เงินรายได
คร่ึงหนึ่งของประเทศในยุคนั้นทรงใหยกเลิก ใหปดบอนใหหมด ผมวาพระทัยใหญมากแลวก็ไม
อยากใหประชาชนฉิบหายเพราะการพนัน ยอมทรงใหประเทศไมมีเงินงบประมาณแผนดินดีกวา
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ประชาชนติดการพนัน แลวเร่ืองการเกณฑแรงงานรัชกาลท่ี ๒ ก็ทรงลดการเขาเวรแรงงานไพรจาก 
๖ เดือน ๓ เดือน สุดทายก็เลิกเกณฑ รัชกาลท่ี ๕ ก็ยกเลิกทาสท้ังหมด ใหประชาชนหากินอยาง
สุจริตได ถือครองท่ีดินได รัตนโกสินทรตอนตน สุดทายกรุงเทพฯ สรางดวยกุลีจีนเปนหลัก คนงาน
จีน ทหารตางชาติ ก็จางตั้งแตสมัยอยุธยาแลว พระเจาแผนดินไทยไมไดเปน Feudal lord  
แบบยุโรป ไมไดกดขี่อะไรอยางท่ีมีคนกลาวหา อันนี้คือ ตัวเลขท่ีมาจากกรมบัญชีกลาง เคาใชคําวา
กรมบัญชีกลางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ วางรายจายท้ังหมดเทาไหรแตละป แลวจายให 
พระคลังขางท่ีกี่สตางค ซึ่งผมลองคิดเปนเปอรเซ็นตแลวไมไดมากมายจนถึง ๑๕ เปอรเซ็นตแลวก็
ไมไดฟกซ ไมไดคงท่ี อีกทันท่ีผมไดอานเจอคือวาถึงจะเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย แตเจานายทรง
คานอํานาจกันเอง สมัยรัชกาลท่ี ๖ เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติคือ พระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ซึ่งเปนพระอัยกาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เปนปูของพระพันปหลวง เปนเสนาบดีกระทรวงพระคลัง และก็เปน
พระเชษฐาของรัชกาลท่ี ๖ ในหนังสือประวัติตนรัชกาลท่ี ๖ กับหนังสือคําอธิบายเบ้ืองหลัง 
เบ้ืองลึกประวัติตนรัชกาลท่ี ๖ ท่ีเขียนโดย อาจารย วรชาติ  มีชูบท เลมนี้ประวัติตนรัชกาลท่ี ๖ 
เขียนโดยราม วชิราวุธ ทรงบอกวาจะทรงใชเงินอะไร กรมพระจันจะทูลขวางทุกทาง เพราะ 
กรมพระจันทานดูแลเงินแผนดิน ทานก็รักษาผลประโยชนแผนดินไมยอมถวาย พระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี ๖ ก็ทรงอดทน ไมไดทรงใชเงินจนเกินเลยและก็ทรงยอมเพราะถือวากรมพระจันเปนพระ
เชษฐา เปนพี่ ทรงฟงพี่ นี่คือน้ําพระทัย เพราะนั้นแมจะเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย พระเจาแผนดิน
ก็ทรงถูกคานอํานาจ ถูกทัดทานโดยเจานาย เจาพี่ เจานองดวยกัน ไมไดเอาเงินมาเปนเงินทรัพยสิน
พระมหากษัตริยเยอะแยะมากมายอยางท่ีทรงกลาวหา อันนี้ชัด ใครจะไปนึกวาพระอัยยิกา 
ในสมเด็จพระพันปทรงทัดทานรัชกาลท่ี ๖ อันนี้ชัดเจน  

อันท่ีสองอันนี้โดนโจมตีเยอะเหมือนกัน ความเขาใจผิดท่ีตองใหความรูขอ ๒ ก็คือโจมตีวา
สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย ไมใชหนวยราชการ เปนหนวยงานพิเศษ ลักล่ัน เพราะเปน
การรวบอํานาจและไมเปนประชาธิปไตย ดูขอท่ีโจมตีมีเยอะครับ เจาเดิมนะครับ เขียนบทความวา
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยคืออะไร เพ่ือจะอธิบายวาตกลงเปนราชการหรือเปน
เอกชน แลวก็เกิดการโตแยงกันมากมาย บอกวาอันนี้ตกลงเปนการปฏิวัติซอนม้ัย counter 
revolution มั้ย เอาทรัพยสินคืนมามั้ย กลาวหาถึงเพียงนั้น ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  
พระราชทรัพยยามผลัดแผนดินและรัฐประหารสองคร้ัง เขียนเลยวาเปนการแสดงออกถึงขั้นสูงสุด
ของระบบมั้ย พระราชมรดกจะย่ังยืนแคไหน ตั้งคําถามแบบนี้ เลยหันเหออกจากระบอบ
ประชาธิปไตยมั้ย กําลังกลาวหาวานี่กลายเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยรึปาว และก็มีการออก
หนังสือนิยมออกหนังสือท่ีเปนปฏิกษัตริยนิยมโดยใชชื่อเพลงพระราชนิพนธหรือใชเนื้อเพลง 
พระราชนิพนธ หนังสือเลมหนึ่งนะครับท่ีโจมตีเร่ืองทรัพยสินพระมหากษัตริยท้ังเลมเลยนะครับ  
ชื่อพระพรหมชวยอํานวยใหชื่นฉ่ํา อยูในเพลงพระราชนิพนธใชม้ัยครับทานนึง ก็มีคนเขียนกันเยอะ 
และก็โจมตีเร่ือง forbe เคยจัดอันดับวาพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ เปนพระมหากษัตริยท่ีรวยท่ีสุด
ในโลก และก็มีคนเขียนอยางนี้เยอะ ผมอธิบายอยางนี้ ทรัพยสินในพระมหากษัตริยเปนของสถาบัน
พระมหากษัตริย มีพระมหากษัตริยเปนตัวแทน ในฐานะตัวบุคคลเปนตัวแทนในการถือครองกรรมสิทธ์ิ 
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สถาบันพระมหากษัตริยคือการรอยเรียงพระมหากษัตริยแหงพระบรมราชจักรีวงศตอเนื่องมา ๑๐ 
รัชกาล และตอไปในอนาคตภาคหนา ภายภาคหนาถายังมีประเทศไทย สถาบันพระมหากษัตริยคือ
ชาติและแผนดิน สมบัติของสถาบันพระมหากษัตริยหากจะมองในอีกดานก็เปนสมบัติของแผนดินได 
เพราะจะตกไปสูพระเจาแผนดินพระองคถัดไป ทรัพยสินในพระมหากษัตริยหรือ Crown Property 
เปนพระราชอํานาจโดยตรง ทรงเปนเจาของในฐานะตัวแทนสถาบันพระมหากษัตริยมันไมได
จําเปนตองเปนประชาธิปไตย การถือครองทรัพยสินนี่เปนประชาธิปไตยปาวครับ จะตีความลากทุก
อยางเปนประชาธิปไตยก็คงไมถูกทรัพยสินสวนพระองคย่ิงเปน private เลย ไมจําเปนตองเปน
ประชาธิปไตยท่ีสําคัญก็คือมีแนวคําพิพากษาศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกมาแลว
วาสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยเปนหนวยราชการ คดีนี้ครับคดีแดงท่ี อท ๒๒๘/๒๕๖๒  
คดีดํา อท ๗๖/๒๕๖๒ ศาลอาญาทุจริตและประพฤติ มิชอบกลาง ตนเร่ืองเลยศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ตองตีความกอนวาอันนี้เปนเจาพนักงานหรือเปลา ถาเปนเจาพนักงานตอง
เปนหนวยราชการ เพื่อใหรูขอบเขตอํานาจฟองอยูท่ีศาลอาญาทุจริตม้ัยนะครับ คําวินิจฉัยของศาล
อาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางบอกวาสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยเปนหนวยงานของรัฐ 
เปนหนวยงานราชการท่ีดูแลงานของพระมากษัตริย โดยใหเหตุผลวาในการบริหารราชการแผนดิน
ของรัฐ โดยหนวยงานของรัฐนั้น หมายถึง กิจการของรัฐทุกสวนท่ีรวมกันขึ้นเปนรัฐ ซึ่งมิได
หมายความรวมถึงคณะรัฐบาลหรือองคกรการบริหารเทานั้น แตยังหมายถึงสถาบันอ่ืนดวย เชน 
สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรัฐดวย ฉะนั้น สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
หรือสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย ซึ่งทําหนาท่ีดูแลจัดการผลประโยชนของพระมหากษัตริย 
จึงถือไดวาเปนหนวยงานของรัฐ แลวคนท่ีทํางานในสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยก็เปนเจา
พนักงาน เพราะฉะนั้นฟองศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางได อันนี้จบเลย มีคําวินิจฉัยศาล
ยืนยัน เพราะนั้นประเด็นนี้ตกไป อันนี้การตูนลองอานดูสนุก ๆ นะครับ  

ขอท่ี ๓ นะครับพอหลังจากผมไป Debate ก็เร่ิมมีการออกมาโพสตของแกนนําคณะปลด
แอกบอกวาเปนทรัพยสินในพระปรมาภิไธยตามพระราชอัธยาศัยแลว จะยักยายถายเทอยางไรก็ได 
มีคนกลาวหาวาท่ีพูดแลวอยางไรก็โดน ๑๑๒ ก็ไปฟองไว ฟอง ๑๑๒ นะครับ บอกวารัชกาลท่ี ๗  
จะเอาพระแกวมรกตไปขายใหตางชาติ ปรากฏวาไปเช็คแลวเปนขาวท่ีนิวยอรกไทมสลงไวตอนท่ีมี
ขาววา จะเสด็จอังกฤษไปรักษาพระเนตรซึ่งเปนตอ แลวก็หนังสือพิมพก็จะสืบวาพระเจาแผนดินใด
มีสมบัติอะไรบาง หนึ่งในสมบัติของแผนดินท่ีมีคาท่ีสุดก็คือพระแกวมรกต ก็ไปลงในหนังสือพิมพไว 
คําถามคือ บอกวาตัวเองเปนเพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษาแตวาเวลาศึกษาประวัติศาสตรไมได
ตรวจสอบประวัติศาสตรเลยวามันเปนแคขาวในหนังสือพิมพซึ่งไมมีมูลความจริง ในหนังสือพิมพมี
ขาวเท็จเยอะมั้ยครับ เยอะนะครับ คุณตองตรวจสอบกอนวาขอมูลถูกม้ัย คนท่ีเปนคนศึกษาเร่ืองนี้
นาเชื่อถือแคไหน โดยทฤษฎีแลวเปนไปไดหรือไม โดยวิธีการมันใชหรือไม เพราะนั้นอันนี้เปนเร่ือง
เท็จ แตเร่ืองจริงเคยมี เคยมีก็คือวาสมัยท่ีพระเจาซารนิโคลัสท่ี ๒ ของรัสเซียยังเปนมกุฎราชกุมาร
เสด็จมาเยือนสยาม รัชกาลท่ี ๕ ทรงพาไปทอดพระเนตรการคลองชางท่ีอยุธยาแลวโปรดมาก แลว
รัชกาลท่ี ๕ ก็ทูลพระเจาซารนิโคลัสบอกวา ถามีพระราชประสงคจํานงคใดในแผนนี้จะทรงถวายใหหมด 
พระเจาซารทานก็ลองพระทัยรัชกาลท่ี ๕ บอกวา ขอพระราชทานพระแกวมรกตอัญเชิญไปประดิษฐาน
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เปนมิ่งขวัญท่ีมอสโค ท่ีรัสเซีย นี่พระเจาแผนดินตรัส ลองใจกัน พระเจาซารทูลขอปุบ รัชกาลท่ี ๕ 
กษัตริยตรัสแลวไมคืนคําก็บอกวาพระราชทานตามน้ัน พระเจาซารไดยินดังนั้นก็ตกพระทัยมากก็
กราบบังคมทูลวา ถาเชนนั้นจะทรงขอพระราชทานอะไรจากรัสเซียก็ไดท้ังนั้น จะถวายใหท้ังหมด 
รัชกาลท่ี ๕ ก็กราบทูลวาขอพระราชทานพระแกวมรกตกลับประดิษฐานคืนท่ีกรุงเทพฯ ใหเปนมิ่ง
ขวัญศรัทธาของคนไทยท้ังประเทศตอไป แตการลองพระทัยกันของพระเจาแผนดินสองพระองค 
ทําใหพระเจาซารนิโคลัสทรงผูกพระทัยม่ัน และก็รักใครกับพระเจาซารนิโคลัสท่ี ๒ มาก แลวตอน
ท่ีเราจะเกิดลัทธิลาอาณานิคมตองเสด็จพระพาสยุโรป ๒ คร้ัง กอนจะเสด็จฝร่ังเศสกับอังกฤษ ซึ่ง
ตองการแผนดินบานเราอยางท่ีสุด เสด็จไปรัสเซียกอน พอเสด็จไปถึงรัสเซีย พระเจาซารก็ใหทรง
ฉายพระรูปรูปนี้ นี่พระรูปตอนท่ีเปนมกุฎราชกุมารรัสเซียเสด็จมาประเทศไทย พระรูปนี้ formal 
เปนทางการ แตพระรูปนี้โปรดใหถายแบบ casual คือ แบบสบาย ๆ ท่ีสุด ก็ทรงถายปะปนกับ 
พระราชวงศรัสเซียแลวก็ในทาท่ีทรงลําลองเปนกันเองท่ีสุด แลวพระรูปนี้ก็พิมพในหนังสือพิมพ 
ท่ัวยุโรป สยามซึ่งเปนประเทศเล็ก ๆ ตอนนั้นไมไดมีความสําคัญอะไร ไมมีใครกลัวเกรง พอภาพนี้
หลุดออกไปในหนังสือพิมพท่ัวยุโรป พระเจาแผนดินสยามสนิทมากกับพระเจาซาร ซึ่งเปน
มหาอํานาจในยุโรปในตอนนั้นก็ทําใหอังกฤษกับฝร่ังเศสเกรงพระทัยพระเจาซาร เกรงใจรัสเซีย  
ทําใหตองถวายการตอนรับพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ ทําใหเรารักษาเอกราชได เร่ืองนี้เปนเร่ืองจริง 
ยังมีคนก็เอาไปพูดอีกวาพระเจาอยูหัวจะโยกยายถายเททรัพยใหคนบางคนอะไรอยางนี้ ผมไม 
repeat ขอความซ้ํา ผมคิดวาอันนี้เปนการหม่ินพระบรมเดชานุภาพเพราะวากาวลวงพระราชอํานาจ
ในการจัดการพระราชทรัพยและดูถูกสติปญญาพระเจาแผนดิน ซึ่งไมไดเปนอยางนั้น  

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีใหญเหมือนกันคือตอนนี้เร่ิมมีการไปขุดคดีพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี แพคดีท่ีกระทรวงการคลังฟอง การแพคดีคณะนิติราษฎร
กับคณะปลดแอกบอกวา ทรัพยสินพระมหากษัตริยเปนของประชาชนเพราะพระเจาอยูหัวแพคดี 
นี่เปนคดีแรกในประวัติศาสตร ซึ่งมีคนฟองพระเจาแผนดิน กระทรวงการคลังฟองเองนะครับ แลว
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๗ กับสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ตอนนั้นประทับท่ีอังกฤษแลวทรงเปน
จําเลยท่ี ๑ และจําเลยท่ี ๒ และทรงแพคดีดวย แพคดีกระทรวงการคลัง ไทมไลนนะครับ ๒๔๗๕ 
เกิดการปฏิวัติ ๒๔๗๖ เสด็จไปรักษาพระเนตรท่ีอังกฤษ พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๗ ทานไปถอนเงิน 
๖ ลาน เงิน ๖ ลานเปนเงินสวนตัวของรัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงไปฝากไวในลอนดอน รัชกาลท่ี ๖ ถอนออกไป  
๔ ลาน เหลืออยู ๖ ลาน บัญชีนั้นชื่อ King of Siam รัชกาลท่ี ๗ ทรงถือวาเปนพระราชทรัพย 
สวนพระองค ตอนนั้น ๒๔๗๖ ยังไมมี พ.ร.บ.ทรัพยสิน พ.ร.บ.ทรัพยสินฉบับแรกปอะไรครับ 
๒๔๗๙ ถูกไหมครับ รัชกาลท่ี ๗ สละราชสมบัติในป ๒๔๗๗ หลังเปล่ียนแปลงการปกครองได ๒ ป 
๒๔๘๒รัฐบาลมาย่ืนฟองและบอกวาพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๗ กับพระนางเจารําไพพรรณี ยักยอก
ทรัพยไปเปนของพระองคจากทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ส่ิงท่ีผมประหลาดใจคือ กฎหมายใดมี
ผลยอนหลังไดหนอ ไทมไลนมันประหลาด ถูกไหมครับเพ่ิงมามีการแยกทรัพยสินสวนพระองคกับ
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยออกจากกันป ๒๔๗๙ ทรงถอนเงินป ๒๔๗๖ กฎหมายยอนหลังได
ดวย แลวยอนหลังในทางท่ีไมเปนคุณกับจําเลย หลวงประดิษฐมนูธรรม บอกวาใหอายัดทรัพยกรณี
นี้อธิบดีศาลแพงคือ ไมทําตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นแลวอันนี้ก็เปนเร่ืองประวัติศาสตรในวงการนิติศาสตรเลย
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วาการแทรกแซงขบวนการยุติธรรมหรือการแทรกแซงศาลท่ีเปน classic case เกิดขึ้นตอนนั้น 
และทําใหการเมืองเขามาแทรกอยางรุนแรง ขบวนการยุติธรรมเละหมดเลยครับ ถูกยายออกไป
จากอธิบดีศาลแพงท้ัง ๆ ท่ีเปนเจาของสํานวน ถูกยายออกเลย และถูกปลดออกจากราชการฐาน 
รับราชการนานเกินเหตุ แลวหลังจากนั้นก็มีการตั้งองคคณะใหม ก็เกิดการแทรกแซงทางการเมือง 
สุดทายคําพิพากษาออกมา ในป ๒๔๘๒ หลังจากรัชกาลท่ี ๗ สวรรคตแลวใหลนเกลาท้ังสอง
พระองคแพคดี แลวรัฐบาลก็ยึดวังศุโขทัย ริบทรัพยสินของพระปกเกลาไปขายทอดตลาด แตท่ีสุด 
ก็ไมไดขาย พอ ๒๔๘๕ กระทรวงสาธารณสุขขอเชาวังศุโขทัยยายออก ๒๔๙๓ ป ๒๔๘๙  
ยอมประนอมคดีนี้ เปนการประนอมประวัติศาสตร ๒๔๙๒ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีเสด็จ 
นิวัติพระนครอัญเชิญพระบรมอัฐิพระปกเกลาเจาอยูหัวกลับสยามประเทศ ไมมีวังท่ีประทับเพราะ
ถูกยึดไปแลวตามคดีนี้ สมเด็จยาคือ สมเด็จพระศรีนครินทรฯ กราบบังคมทูลเชิญใหไปประทับกับ
พระองคทานในวังสระปทุมกอนท่ีจะทรงไปซื้อท่ีดินท่ีวังสวนบานแกว จันทบุรี เพราะสมเด็จ 
พระนางเจารําไพพรรณี ทรงเกรงพระทัยสมเด็จยา ทานไมมีกระท่ังบานจะอยู ไปทรงขอกูเงิน
ธนาคารซื้อท่ีดินท่ีจันทบุรีปลูกบานอยูเอง เพราะไมอยากจะประทับกับสมเด็จยานานเกินไป 
ทรงเกรงพระทัย กระทรวงสาธารณสุขยายออก รัฐบาลก็ถึงไดถวายวังศุโขทัยคืน คดีนี้มันมีความ
พิกลพิการอยูหลายอยาง อยางท่ีหนึ่งคือมีการแทรกแซงกระบวนการตุลาการ อยางท่ีสองคือ
กฎหมายมีผลยอนหลังในทางท่ีไมเปนคุณแกจําเลย ซึ่งเปนจุดออนมากวากระบวนการยุติธรรม  
ณ เวลาน้ัน คณะราษฎรครอบงํา การท่ีบงชัดก็คือรัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ ไมไดพูดถึงเร่ืองพระราช
ทรัพย มาตรา ๒ บอกวาอํานาจอธิปไตยยอมมาจาก ปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริยผูเปน
ประมุขทรงใชอํานาจนั้น แตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ทรงใหอํานาจอธิปไตยกับประชาชน 
และทรงใชอํานาจอธิปไตยผานสถาบัน เพราะนั้นยังทรงเปนองครัฏฐาธิปตยอยู แตไมไดบอกวา
พระราชทรัพยท้ังหมดจะถวาย ไมไดมีในรัฐธรรมนูญนะครับ และในจดหมายสละราชสมบัติจาก
อังกฤษของพระปกเกลาเขียนไวเลย ขาพเจาจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตําแหนง
พระมหากษัตริย แตบัดนี้เปนตนไป ขาพเจาขอสละสิทธ์ิของขาพเจาท้ังปวง ซึ่งเปนของขาพเจาอยู
ในฐานะท่ีเปนพระมหากษัตริยแตขาพเจาสงวนไวซึ่งสิทธิท้ังปวงอันเปนของขาพเจาแตเดิมมา 
กอนท่ีขาพเจาจะไดรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ ทรงแยกระหวางความเปนสถาบันกับความเปน
บุคคลออกจากกันในนี้และก็ทรงสวนสิทธ์ิในการถือพระราชทรัพยของเดิมท่ีพระองคทรงครองอยู 
เพราะนั้นการตีความในคดีนี้ลักล่ันมากเพราะไปตีความพระราชทรัพยสวนพระองควาเปนทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย ซึ่งไมใช ทรงถือวาอันนั้นเปนเงินสวนพระองคของรัชกาลท่ี ๕ ของพระราชบิดา 
ก็ทรงใชไดเพราะนั้นคดีนี้โตแยงไดครับ แตคดีนี้พวกนั้นกําลังยกมาตีอยู 

ความเขาใจผิดขอท่ี ๕ บอกวา ๒๔๗๕ ทําใหทรัพยสินพระมหากษัตริยถูกยึดเปนของ
ประชาชนจนหมดส้ินแลวโดยสมบูรณ คนท่ีพูดก็เจาเดิม ผมก็จะโตบอกวา ๒๔๗๕ ไมใชปฏิวัติ
คอมมิวนิสต ไมใชบอล เชวิค ไมมีการยึดทรัพยของประชาชนมาเปนของกลาง ไมไดเกิดคอมมูน 
ไมไดมีการลมลางราชวงศจักรี ไมไดมีการยึดทรัพยของพระเจาแผนดิน กรรมสิทธ์ิและหลัก
กรรมสิทธ์ิยังอยูและยืนยันในกฎหมายตั้งแต ๒๔๗๙ ๒๔๘๔ ๒๔๙๑ ยืนยันหมดครับ แตมีการ
ลิดรอนพระราชอํานาจในการบริหารสินทรัพย ลิดรอนพระราชอํานาจมากมาย  
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ขอท่ี ๖ ประชาชนไมสามารถตรวจสอบทรัพยสินพระมหากษัตริยได ไมโปรงใส อันนี้ก็เปน
ขอท่ีฝงโนนโตกันหนักมาก เหมือนเดิมครับ เคาบอกอันนี้ ผมเขาใจวาจะหมายถึงผมนะ การท่ี
นักวิชาการบางคนกลาววาประชาชนสามารถดูรายงาน รายรับ รายจาย เว็บไซตสํานักงาน
ทรัพยสินไดเปนการโกหกหนาตาย อันนี้คงจะวาผม เวลาส่ือตางชาติประเมินความรํ่ารวยก็ประเมิน
จากหุน บวกกับประเมินอสังหา มีส่ือไหนม้ัยท่ีเอาไปลวงมาเปดเผยได ขอแรกนําครับ สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีการจัดทํารายงานประจําปตอเนื่องมาโดยตลอด ผมไมรูวา 
ลิงกตาย ผมเขาไปลิงกก็ยังตายยังไมไดแก อยางไรก็ตามทรัพยสินในพระองคถือวาเปนขอมูล 
สวนบุคคลแลวเราไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ. ขอมูลสวนบุคคล สากลเคาก็เรียกวา personal 
data protection act ไปเปดเผยซี้ซั้วไมไดแตอันนึงท่ีคนฝงโนนไมรูคือพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ 
ทรงโปรดให สตง. ลงตรวจ สตง. ทําหนาท่ีเปน auditor เปนผูตรวจสอบบัญชีของแผนดิน แลวลง
ตรวจสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยอยางละเอียดมาสองสามปแลว และก็ลงชื่อรับรองงบ
การเงินให มีหนวยราชการและมหาวิทยาลัยท่ีผมรู อยูแถว ๆ นี้บางมหาวิทยาลัยของราชการ สตง. 
ไมรับรองงบการเงินนะครับ แปลวาไมคอยสะอาด แตของสํานักงานทรัพยสิน สตง. ลงตรวจและ
รับรองให คือทาน พล.อ.อ. สถิตพงษฯ เปนผูอํานวยการทรัพยสินทานก็ใหเชิญสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินเขามาตรวจ เพราะวาพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ ทานตองการแนวแนแกไขในส่ิงผิด เพราะ
นั้น สตง. เซ็นหนังสือรับรองงบใหทุกปนะครับ ผมก็ไมแนใจวาอันนี้ยืนยันเพียงพอหรือเปลา คนท่ีมี
หนาท่ีตรวจเงินแผนดินรูเร่ืองดีท่ีสุด ตรวจสอบอยูแลว ผมไมแนใจวาคณะราษฎรจะอยากไปตรวจอะไร  

ขอท่ี ๗ ผมพูดวาพระเจาอยูหัวทาน มีพระราชประสงคจะเสียภาษีก็มีคนบอกวารัชกาลท่ี ๑๐ 
ไมไดทรงเสียภาษีทรัพยสินพระมหากษัตริยจริงตามท่ีกลาวอาง เพราะไมมีหลักฐานเปน ภ.ง.ด. 
เปนภาษีเงินไดตาง ๆ ไมมีฟอรมออกมา หนึ่งก็คือเร่ือง พ.ร.บ. ขอมูลสวนบุคคล เปดเผยไมไดเลย
นะครับ หนาแบบภาษีของใครก็ของมัน เปดเผยนี่เอาคนคนนั้นเขาคุกได ท่ีสําคัญตามประมวล
รัษฎากรมาตรา ๑๐ กับมาตรา ๑๓ เจาหนาท่ีกรมสรรพากรเองมาเปดหนาแบบของคนธรรมดา 
ใหคนอ่ืนดู จําคุก ๖ เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ กรมสรรพากรเจาหนาท่ีก็ไมใชไปเปดของใครใหดูได
นะครับ นี่ของพระเจาแผนดินนะครับ ก็ไมรูจะมาสาระแนอะไรมากมาย อันนี้ทรงเสียนะครับ  
แตวาเจาหนาท่ีสรรพากรก็เปดไมได มันเปนเร่ืองขอมูลสวนตัว แตมันมีหลุดออกมาอันนึง อันนี้ผม
ไมทราบวาหลุดมาจากไหน ทรงเสียภาษีบํารุงทองท่ีของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยและ 
มีพระปรมาภิไธยเลย ตอนนั้นยังไมไดบรมราชาภิเษกก็ยังเปนสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสียภาษีท่ีเรียกวาภาษีดอกหญา ภาษีท่ีดินนี่แหละครับ แตตัวอื่นยังไมไดหลุด
ออกมา แตตัวนี้หลุดออกมา ผมก็ไมรูวาหลุดออกมาไดอยางไร แตทรงเสียครับ  

ขอ ๘ รัชกาลท่ี ๑๐ พระราชทานโฉนด แตไมพระราชทานท่ีดิน อันนี้ก็โจมตีมากเลย  
พลเอกหมอมเจาจุลเจิม  ยุคคล ทานก็ออกมาโต วาเปนขอความเท็จ ผมก็ออกมาโตบอก 
การใหโฉนด ถาคนรูกฎหมายเอาโฉนดไปวางไวกับใครก็เสียท่ีไดงาย ๆ เลยถูกม๊ัยครับ แลวจริง ๆ 
จะไปโอนกันทีหลังก็ได แตถือโฉนดคุณไดแลวกรรมสิทธ์ิครอบครองแลว และจะไปโอนกันทีหลัง 
ก็ได แลวจริง ๆ จะไปโอนเปนท่ีราชพัสดุก็ไดถาหนวยราชการนั้นตองการ แตถาใหผมเดาทางหนวย
ราชการไมอยากโอนเขาเปนท่ีราชพัสดุเพราะจะถูกคุมอีกที ยุงยาก เพราะนั้นเร่ืองนี้ไรสาระมาก 
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ขอ ๙ การถือหุนของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยทําใหเกิดการไดเปรียบและ 
เกิดการผูกขาด ไมเกิดการแขงขัน อันนี้โจมตี จริง ๆ เรามี พ.ร.บ. แขงขันทางการคา และมีเจาอ่ืน
ท่ีมีปญหากวานี้ SCG. ชวยลดการผูกขาด ปโตรเคมีของ ป.ต.ท. ลงไป มีอยูแค ๓ เจา TPI ปูนซีเมินตไทย 
และ ปตท. คราวนี้ถาย่ิงไทยพาณิชย ธุรกิจธนาคารไมมีทางผูกขาดเลย มีอยู ๒๐ กวารายเพราะนั้น
เร่ืองนี้ไม make sense แลวก็ SCG ไดรางวัลเร่ืองธรรมาภิบาลการกํากับดูแลกิจการเยอะมาก 
เฉพาะป ๖๐ ไดเพียบเลย SCB ก็ไดรางวัลเร่ือง ธรรมาภิบาล ผมเลานอกเร่ืองนิดนึงก็ไดนะครับ  
ไมนอกเร่ืองหรอก เร่ืองเดียวกัน ผมรูมาวามี รัฐมนตรีคนนึง ไมเอยชื่อ คือ ปูนซีเมนตไทยตองทํา
เหมืองหินปูนเพื่อเอามาเขาโรงงานเผาปูน โรงงานปูนซีเมนตนะครับ รัฐมนตรีคนนึงเรียกเงินใตโตะ
จากปูนซีเมนตไทย เพ่ือเปดเหมืองสัมปทานท่ีหมดอายุ เคาเรียกตอสัมปทาน เร่ืองเขาไปท่ีบอรด
ปูนซีเมนตไทย บอรดปูนซีเมนตไทยก็ถามวาคาใชจายจะเพิ่มขึ้นเทาไรถาเราจะตองซื้อหินแทนท่ีจะ
ทําเหมืองหินเอง คาใชจายเพ่ิมขึ้นประมาณสามเทา บอรดก็ถามบอกวาปูนซีเมนตไทยถึงกับ
ขาดทุนไหม ผูบริหารก็บอกวาไมขาดทุน ประธานบอรด ณ เวลานั้น ก็กลาววาง้ันเรายอมไดกําไร
ลดลง พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงขอไววา ใหมีกิจการเอกชนในประเทศไทยสักอยางนอย ๑ 
กิจการท่ีไมจายใตโตะและกิจการนั้นขอใหเปนเครือซีเมนตไทย นี่คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงและผมได
ทราบมาจากเครือซีเมนตไทยวา เครือซีเมนตไทย ยอมไมจายใตโตะ ยอมควักเนื้อ ยอมเจ็บตัว  
เพื่อจะทําตามพระราชกระแสของรัชกาลท่ี ๙ ไมยอมจายสินบนใหนักการเมือง  

อันนี้เปนปญหาท่ีอยากจะฝากไปคิดนิดนึงนะครับ คืองานวิชาการในเชิงประวัติศาสตรกับ
การเมืองการปกครองของประเทศไทยตอนนี้กระแสหลักงานวิจัยเหลานี้เปนงานวิจัยท่ีมีเนื้อหา
ในทางปฏิกษัตริยนิยมแทบท้ังหมด เพราะวาหนวยงานใหทุน เชน ส.ก.ว. หรือ วช. เปนทุนวิจัยของ
รัฐบาล คนท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบายก็จะเอียงไปทางปฏิกษัตริยนิยม เลมนี้ก็เปนอีกเลมนึงครับ  
ทําเร่ืองสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจ และก็มีขอสรุป
อยางนี้บอกวา ท่ีปูนซีเมนตไทยหรือวา SCB ไดเปรียบเพราะมีสถานะพิเศษ สํานักงานทรัพยสินก็มี
สถานะพิเศษ ไมตองเสียภาษี ไดเงินบริจาคจากกลุมทุน เพราะนี่คือการเอาเปรียบสังคม และขอท่ี
แยท่ีสุดคือการแลกท่ีตอนวิกฤติป ๔๐ กระทรวงการคลังเขามาเพ่ิมทุนใหไทยพาณิชยแตสุดทาย
สํานักงานทรัพยสินเอาท่ีดินในยานพญาไทไปแลกกับกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนท่ีดินหนวยราชการ 
ผมเขาใจวา ๔๘๔ ไร มีท่ีดินบางสวนเปนของกองทัพบกใชงานอยูทุกวันนี้ดวย เพราะนั้นอันนี้เคาก็
บอกวาเอาเปรียบสังคม จริง ๆ ไมใชนะครับ เร่ืองการโอนท่ีดินสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
มีมาหลายกรณีแลว กรณีท่ีหนึ่ง ก็คือท่ีดินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําริรูปการ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีสมเด็จพระบรมราชชนก มีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนกรรมการ 
เคยกราบบังคมทูลรัชกาลท่ี ๖ วา ใหพระราชทานท่ีดินของพระคลังขางท่ีใหจุฬาฯ เพื่อใหจุฬาฯ
เก็บดอกผล เพราะมหาวิทยาลัยตองใชเงิน และก็ทรงเห็นดวยเพราะทรงเปนนักเรียนอังกฤษ 
อังกฤษมหาวิทยาลัยท่ีดัง ๆ จะมีท่ีดินเปนของตัวเองก็เก็บทรัพยสินไว ทําใหการบริหารเพ่ือ
การศึกษาทําได ตอนนี้มีคนมาบิดเบือนแลวครับเร่ืองท่ีทรัพยสินจุฬาฯ บอกวาจอมพล ป.เปนคนให
ไมใชท่ีพระราชทาน จริง ๆ เปนท่ีพระราชทานตามพระราชกระแสของรัชกาลท่ี ๖ แตวายังไมไดทํา
ใหเด็ดขาดเรียบรอย ก็สวรรคตไปเสียกอนแลวรัชกาลท่ี ๗ ก็ส้ันนิดเดียว ยังไมไดทําอะไร จอมพล ป. 
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ตอนนั้นเปนประธานทรัพยสินดวย เปนอธิการจุฬาฯ ดวย ก็ใชอํานาจพิเศษออก พ.ร.บ.  
โอนท่ีดินของพระคลังขางท่ีของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยมาเปนของจุฬาฯ ตามพระราช
กระแส มีการโอนแลกท่ีของสภากาชาดไทย กับคณะแพทยจุฬาฯ สภากาชาดไทยอยูฝงถนน 
อังรีดูนังตรงสถานเสาวภา แตคณะแพทยไปอยูในท่ีดินของสภากาชาด ดานถนนราชดําริ ตึกไผสิงโต
ก็ขอแลกท่ีกันโดยตีราคาเทากัน การโอนแลกท่ีระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย สมัย พล.อ.เปรมฯ เปนนายกรัฐมนตรี ท่ีสํานักงานใหญ ปตท. ทุกวันนี้ เดิมเปน 
ท่ีการรถไฟนะครับ ตรงวิภาวดี ก็โอนแลกท่ีได หนวยงานของรัฐเหมือนกันยอมทําไดครับ  
ในระหวางชาติเราก็มี border trade เชน เอาขาวไปแลกกับน้ํามัน เราเคยเอาขาวไปแลกกับน้ํามัน
ของรัสเซียมาแลว เพราะนั้นเปนเร่ืองท่ีทําได แลวส่ิงท่ีทําก็ทําโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี  
อยางถูกตอง ซึ่งผมอุตสาหไปหามติคณะรัฐมนตรีท่ีวานั้นมาไดท้ังสองอันเร่ืองการแลกท่ีทรัพยสิน
กับกระทรวงการคลัง เพราะนั้นอันนี้ก็ไมไดมีปญหาอะไรอยางท่ี ไดกลาวหา 

ประเด็นสุดทาย ประเด็นน้ีถามขึ้นมาในรายการ แตผมยังไมมีเวลาตอบ เคาพูดวา ถาผลัด
แผนดินมา จะทําอยางไร การถือครองทรัพยสินในพระปรมาภิไธยจะเกิดปญหาหรือไม คําตอบก็คือ  

๑) มีพระราชพินัยกรรม ซึ่งทําได แตจริง ๆ เร่ืองน้ีผมไมอยากจะโตเลยเพราะผมถือวาเปน
เร่ืองสวนพระองค แตวาผมอธิบายหลักการ  

๒) กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ  
๓) ในความเปนจริงไมไดโอนทุกโฉนดมาเปนในพระปรมาภิไธยเทาท่ีทราบโฉนดหลัก ๆ  

ท่ีโอนคือโฉนดท่ีจะพระราชทาน เสร็จแลวก็ยังมี พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๑๒ 
และมาตรา ๑๓ บอกวาไมบังคับใชมาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีเจามรดกประสงคใหใชเพื่อกิจการศาสนา 
การศึกษา สาธารณประโยชน เวนใหองคกรระหวางประเทศดวย แลวกําหนดเปนกฎกระทรวง 
คราวนี้เร่ืองของเงินในสํานักงานทรัพยสินหรือพระราชทรัพยในสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ทรงใชเพ่ือการพัฒนาประเทศเปนหลักอยูแลว เปนสาธารณกุศลอยูแลว ก็มีการออกกฎกระทรวง
ในป ๒๕๖๐ กําหนดประเภทหรือรายชื่อบุคคลท่ีไดรับการยกเวนภาษีมรดก ซึ่งบอกวาบุคคลตาม
มาตรา ๑๓ ใน พ.ร.บ. วรรคสองบอกวา บุคคลซึ่งไดรับเงินคาใชจายในพระองคจากงบประมาณ
รายจายประจําป และบุคคลท่ีไดรับเงินป พระบรมวงศานุวงศตั้งแตชั้นพระองคเจาขึ้นไป  
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เพราะนั้นเจานาย 
ทุกพระองคท่ีเปนพระองคเจาขึ้นไป ซึ่งอยูในสายของราชสันตติวงศทรงไดรับการยกเวนภาษีมรดก 
เพราะนั้นก็ไม เปนปญหา ท่ีเคาตีความอยางนี้ เพราะวาสํานักงานทรัพย สินใชทรัพย สิน 
เพื่อสาธารณประโยชน เพราะนั้นเร่ืองนี้จบ เคลียรได  

อีกประเด็นซึ่งเปนการโกหกอยางหนักเลยคือคําวา “ภาษีกู” ตองขออภัยท่ีใชคําไมสุภาพ
นะครับแตวาเปนคําท่ีเคาใชอยางนั้นจริง ๆ เคาบอก ไปทวงภาษีกู และหนวยราชการในพระองค 
มันมีคนทํากราฟอยางนี้ นะครับ บังเอิญผมสอนสถิติหัวขอหนึ่งท่ีผมชอบสอนก็คือ การโกหกดวยสถิต ิ
กราฟนี้ วาดในเว็บไซตชื่อวาเวลายํ่ารุงซึ่งเปนการเทาความไปถึงเวลายํ่ารุงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
คือปฏิวัติ ๒๔๗๕ และก็ทําเปนกราฟสองแกน ซึ่งผมส่ังหามนักศึกษาทําเด็ดขาด และขางนึงเปน
หนวยเปนลาน อีกขางหนึ่งเปนหนวยเปนเปอรเซ็นตและเคาก็เปนแกนใหดูวาสีเขมคือเปอรเซ็นต  
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สีออนคืออีกขางนึงแลวเอาเปอรเซ็นตซึ่งไมถึง ๑ เปอรเซ็นต แตเคาก็บอกวาถาเทียบกับประเทศ
อ่ืน ๆ เชน ญี่ปุน สหราชอาณาจักร สเปน ของไทย ๐.๙๒ เปอรเซ็นตเยอะท่ีสุดในโลก คําถามคือ 
เอาตัวเลขพวกนี้มาจากไหน และ ๐.๙๒ รวมอะไรไปบาง เร่ืองนี้มันมีเว็บไซตอยูเว็บไซตนึงซึ่งทําให
ประเด็นนี้ถูกใชในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยอยางรุนแรง เว็บไซต เปดงบประมาณป ๒๕๖๓ 
สวนท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ๒.๙ หม่ืนลานบาท แลวก็บอกวานี่คือภาษีกู แลวก็มาทํา 
bar chart โกหกอีกแลวนะครับ สถาบันพระมหากษัตริยเทียบกับกระทรวงยุติธรรม เทียบกับ
หนวยงานของศาล เทียบกับสภากาชาดไทย สภากาชาดไทยนี่เล็กกวากระทรวงแนนอนครับ  
แตกระทรวงมีอยูตั้งไมรูเทาไร ทําไมไมไปเทียบกับกระทรวงศึกษาธิการ ทําไมไมไปเทียบกับ
กระทรวงสาธารณสุข เยอะแยะเลย เคาจงใจเพ่ือจะเปนการโกหกดวยสถิติ ผมก็ตองถามวาเอา
อะไรมาเทียบกับอะไร รวมงบอะไรบางขางใน ภารกิจเหมือนหรือตางกันอยางไร บุคลากร
เทากันมั้ย แตอันนี้คือการโกหกดวยสถิติ พอถัดมาก็ทําเปน pie chart บอกวางบสถาบัน
พระมหากษัตริย ๓๐,๐๐๐ ลาน เปน ๓ สวน เปนรายจายทางตรงประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลาน  
เปนโครงการท่ีใชช่ือเกี่ยวเนื่อง ๑,๒๐๐ ลาน เปนรายจายโดยออม ๑๐,๐๐๐ ลาน รวมแลว 
๓๐,๐๐๐ ลาน นี่ตองทวงคืนมาใหหมดนะ ภาษีกู พอแยกมานะครับ งบท่ีเปนงบสวนราชการ 
ในพระองคจริง ๆ ซึ่งมีอยู ๓ หนวยงาน คือสํานักองคมนตรี สํานักพระราชวัง และหนวยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค ขอเรียกส้ัน ๆ วา นถปภ.รอ. มีอยูแค ๗,๖๐๐ ลาน ท่ีเหลือรวม
สารพัดหนวยงานเขามา ซึ่งไมใช รายจายโดยตรงของสวนราชการในพระองคมีแค ๗,๖๐๐ ลาน 
ตกลงท่ีบอก ๓๐,๐๐๐ ลานจริง ๆ มีอยูแค ๗,๖๐๐ ลาน รายจายโดยออมย่ิงหนัก ไปรวมของทุกหนวย
ราชการเขามา ๑๐,๐๐๐ ลาน พอป ๖๔ ก็ทํากราฟแบบเดียวกันอีก ก็เปนเหตุท่ีทําใหคนหลงเช่ือ
และก็ไปอธิบายกันวาสถาบันพระมหากษัตริยใชเงินแผนดินเปลือง ตองไปทวงภาษีกูคืนมา ปรากฏ
วาเปนสวนราชการในพระองค ๘,๐๐๐ ลานนิด ๆ อันนี้ก็เปนชื่อหนังสือ How to lie with statistics 
เขียนโดยDarrell Huff เมื่อประมาณ ๖๐ ปกอน ยังใชไดอยูทุกวันนี้ บอกวา การโกหกมีอยู ๓ อยาง
คือ โกหก โครตโกหก เคาบอกสถิตินี่เปนการโกหกขั้นสูงสุด นี่เปนเร่ืองจริงนะเพราะคนเอามา
บิดเบือนอยางนี้ งบทุกงบของโครงการพระราชดําริ ซึ่งเปนภารกิจท่ีหนวยราชการตองทํา ไมใชให
พระเจาแผนดินทํา แตหนวยราชการไมไดทํา ๔,๐๐๐ โครงการตลอด ๗๐ ปแหงการครองราชย
ทรงงานไมไดหยุดเลย ตอนหลัง กปร. ก็มาเปนคนประสาน โครงการพระราชดําริเหลานี้สุดทายก็
กลับไปเปนงานของหนวยราชการปกติ แตประชาไทก็เอาตัวเลขมารวมกัน งบโดยตรงงบเดียวคือ
งบหนวยราชการในพระองค ไมใชกวาดทุกอยางมารวมกันหมดแบบนี้ไมถูกตอง ไมยุติธรรม  
มีขาราชการนักการเมืองบางคนชอบของบประมาณโดยการอางคําวาเฉลิมพระเกียรติเพ่ือใหไดรับ
อนุมัติงบจากสํานักงบประมาณ ทําถนนยังเฉลิมพระเกียรติ ทาสีร้ัวยังเฉลิมพระเกียรติ ขอเงินได 
สํานักงบประมาณก็ให งบจํานวนมากเปนเงินท่ีหนวยราชการตองทํางานอยูแลวตามหนาท่ี  
งบถวายอารักขา ถวายการตอนรับเปนงบกลาง เปนงบท่ีขอเผ่ือไว หากไมเสด็จในปนั้น ๆ ไมไดใช 
แลวแปรงบเอาไปใชอยางอ่ืน การรักษาความปลอดภัยถวายอารักขา งบ security service  
ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ๓,๐๐๐ ลานเหรียญตอป ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ลานบาท งบหลาย
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โครงการก็เปนประโยชนแกประชาชน หนวยราชการควรตองทําอยูแลว เชน การอนุรักษพันธุกรรมพืช 
การรณรงคตอตานยาเสพติด  

คราวนี้หนวยราชการในพระองคจัดตั้งตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค พ.ศ.๒๕๖๐ 
เร่ืองนี้ก็ถูกโจมตีครับ ประเด็นท่ีถูกโจมตีท่ีสุดก็คือ ราบ ๑ กับ ราบ ๑๑ ซึ่งออกโดยพระราชกําหนด
โอนอัตรากําลังพลและงบประมาณบางสวน ถาเร่ืองนี้ทราบอยูแลวผมขามเลยก็ไดใชไหมครับ 
นาจะทราบกันดีอยูแลว แตผมจะบอกวากอน ๒๔๗๕ หนวยงานท้ังสองเปนทหารลอมวัง ขึ้นกับ
พระเจาอยูหัวโดยตรงอยูแลวเพราะนั้นการโอนกลับไปก็เปนการคืนพระราชอํานาจ กลับไปสู
เจาของท่ีแทจริง คนนี้ก็ไปอภิปรายทาทายพระราชอํานาจ ผมก็เขียนชนกันซะหนอยนะครับ  
ผมวาดผังเพ่ืออธิบาย พ.ร.บ. นี้ รูปนี้อาจจะยังไมมีคนเคยเห็นตอนนี้หนวยราชการในพระองค  
มี ๓ หนวย ก็คือ นถปภ.รอ. สํานักองคมนตรี สํานักพระราชวัง ในสํานักองคมนตรีมีสํานักงาน
เลขาธิการคณะองคมนตรีและกองนิติการ ท้ังหมดมีเจาหนาท่ีประมาณ ๕๐-๘๐ คน ผมจําตัวเลข
ไมได แตไมถึง ๑๐๐ องคมนตรี ๑๘ คนทํางานอยางหนักเลย สํานักพระราชวังเดิมโอนและ
ยกระดับขึ้นเปนเทียบเทากระทรวง ซึ่งก็ไมใชเร่ืองแปลกเพราะเราเคยมีจตุสดมภ คือ วังถูกตอง
ไหมครับ เจาพระยาธรรมาธิกร กระทรวงวังมีมาตลอดจนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครองก็ยุบลง
มาเปนสํานักพระราชวัง คราวนี้ในสํานักพระราชวังก็มีหนวยงานระดับกรมอยู ๕ หนวยงาน 
สํานักงานพระคลังขางท่ีอยูตรงนี้ กรมบังคับการสํานักพระราชวัง โอนสํานักราชเลขาเขามา  
คือ ๒๔๗๕ แยกออกเปน ๒ สวนคือ สํานักพระราชวังกับสํานักราชเลขา หลัก ๆ คือทําใหพระราช
อํานาจลดลง ตอนตนรัชกาลท่ี ๙ สมเด็จยากับพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๘ กับรัชกาลท่ี ๙ จะเสด็จ
ไหนตองขอจอมพล ป. ใชรถยนต ทรงลําบากมากตอนตนรัชกาลท่ี ๙ นั่นก็เปนหนวยงานระดับ 
กรมตรงนี้ ๖ กรม มีกรมมหาดเล็ก กรมสนับสนุน กรมกิจการพิเศษ กรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ 
กรมราชเลขานุการในพระองค และกรมบังคับการสํานักพระราชวัง สวน นถปภ.รอ. ก็โอน 
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคเดิมจากกระทรวงกลาโหม โอนเฉพาะอัตรากําลัง 
ไปท่ีตรงนี้ โอนกรมราชองครักษมาท่ีสํานักงานฝายเสนาธิการในพระองค โอนสํานักงานนายตํารวจ
ราชสํานักประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติมาท่ีสํานักงานนายตํารวจราชองครักษในพระองค  
ราบ ๑ กับ ราบ ๑๑ โอนมาเปนกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองคอยูในหนวยบัญชาการทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ขอโจมตีมีอะไรบาง ก็บอกวานี่คือการรวบพระราชอํานาจ และ
ก็ใชเงินเปลืองขึ้นเพิ่มคน เพิ่มคนนี่ไมจริง คือคนเทาเดิมเปล่ียนสังกัด อยางหนึ่งก็คือการโอนมาอยูท่ี 
นถปภ.รอ. ทําใหเกิดเอกภาพในการบังคับการเพราะสมัยกอนทํางานถวายพระเจาแผนดิน  
แตหัวหนายังอยูท่ีกระทรวงกลาโหม อยูท่ี สตช. มันไมเกิดภาวะขาสองเจา บาวสองนาย มี career 
ท่ีชัดเจนขึ้น คนท่ีออกมาเขียนเร่ืองน้ีเลยก็คือ พล.ต.อ. วสิษฐ  เดชกุญชร ทานเปนนายตํารวจ
ประจําราชสํานักอยู ๑๐ กวาปแลวทานอยูในตําแหนงนานมากจนทานรูสึกวาถาทานอยูใน
ตําแหนงตอไป ทานจะถวายความปลอดภัยไดหละหลวมทานก็เลยขอกราบบังคมทูลลาออกจาก
ตําแหนงกลับไปรับราชการท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติก็รับทานกลับไปทําเปนจเรตํารวจและก็เปน
อะไรก็ไมรูท่ีไมไดใหทํางาน แลวสุดทายทานก็เลยลาออกจากราชการ ก็เห็นวา career ไมชัด
เพราะวามีสองหนวยงาน รวมมาก็ประสานงานสะดวกมากขึ้น ไมไดโอนมาท้ังหมด ไมไดเพ่ิมกําลังพล 
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บุคลากร และก็ลดความซ้ําซอนของหนวยงานลง อันนี้เปนส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจนในมุมมองของทฤษฎี
องคการ เร่ืองภาษีกู เปนเร่ืองท่ีเอามาโจมตีเยอะ อันนี้โรงเรียนจิตอาสาเคาทําเปนอินโฟกราฟกซึ่งถา
ใครจะเอาไปใชก็อธิบายตามนี้ไดนะครับ ขอแรกพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐ กับพระราชินีไมทรงรับ
เงินปจากรัฐบาล เงินป เปนเงินท่ีรัฐบาลถวาย ซึ่งทุกประเทศท่ีมีพระมหากษัตริยก็ถวายอยางนี้หมด 
พระมหากษัตริยทรงครองราชยและสถาปนาปนี้ผมทราบมาวาบัญชี เ งินปไมมีพระนาม 
พระเจาอยูหัว และปหนายังมีพระนามพระราชินีอยู แตพระราชทานคืนรัฐบาล ปหนาพระราชินีกับ
พระเจาอยูหัวใหถอนพระนามพระราชินีออกจากบัญชีเงินป หมายความวารัฐบาลไมตองสงมา
ถวายแลวนะ ทานจะไดไมตองสงคืนรัฐบาล อันนี้ชัดเจน เพราะนั้นก็ไมรูวานองหนูปลดแอกจะไป
ทวงอะไรท่ีไหน งบหนวยราชการในพระองคประมาณ ๘,๐๐๐ ลาน มีบุคลากร ๑๔,๐๐๐ นาย  
คิดแลวเปนคาจางเงินเดือนประมาณ ๗,๐๐๐ ลาน ถาหารเฉล่ียแลวจายเงินเดือนประมาณ 
๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโอเคอาจจะดูเยอะวาเงินเดือนขาราชการ ๔๐,๐๐๐ แตอยาลืมวาหนวยงาน
เหลานี้มีผูใหญเยอะ ซึ่งเงินเดือนจะสูงกวา ทํางานรับใชใกลชิดพระเจาแผนดิน ก็เปนผูใหญท้ังนั้น 
และก็มีเฉพาะหมวดคาจางเงินเดือนใน ๘,๐๐๐ ลาน เปนคาจางเงินเดือนไปแลว ๗,๐๐๐ ลาน 
หมายความวาจายผาน Gfmis ผานบัญชีเงินเดือน โอนตรงสํานักพระราชวังไมไดแตะเงิน นถปภ.รอ. 
สํานักองคมนตรีไมไดแตะเงินเลยแมแตบาทเดียว โอนเขาบัญชีของแตละคน ท่ีนี่ทุกคนเปน
ขาราชการยอมเขาใจส่ิงท่ีผมพูดดีแลวก็หักภาษีแลวเรียบรอย และก็มีแคคาดําเนินการกับคาน้ํา 
คาไฟแคนั้น รวมแลว ๘,๐๐๐ ลาน เปนคาจางเงินเดือนไปประมาณ ๗,๐๐๐ ลาน ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ 
ส่ังหาม ไมใชหามแคสํานักพระราชวัง หาม นถปภ.รอ. หามสํานักพระราชวัง หามสํานักองคมนตรี 
ของบพัสดุครุภัณฑ งบลงทุน หรืองบอ่ืนใดจากสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ใหขอแค
เ งินเดือนกับคาสาธารณูปโภค ท้ัง ๆ ท่ีทรงตั้ งงบประมาณไดแต ไมทรงให ทํา ไมใหขอ  
การตั้งเบิกตองตั้งฎีกาไปผาน Gfmis เสียภาษีหมดทุกอยาง ขาราชการในสํานักพระราชวัง ซื้อของ
ตองมีเลขประจําตัวผูเสียภาษี ตองขอใบกํากับมูลคาเพ่ิมเต็มรูปแบบถาจะตั้งฎีกา งบประมาณ
สํานักพระราชวังทุกประเทศท่ัวโลกท่ีปกครองดวยระบบราชาธิปไตยท่ีมี รัฐธรรมนูญ
Constitutional monarchy ทุกประ เทศ ท่ี มีการปกครองแบบนี้ก็ จัดงบถวาย ของญี่ ปุ น 
มี Imperial Household Agency ของสหรัฐฯ มี Royal Households of the United Kingdom 
รัฐบาลจัดถวายท้ังนั้น อัตรากําลังขาราชการในสํานักพระราชวังกับ นถปภ.รอ. ถูกคุมโดยกฎเกณฑ
ของ กพ.เหมือนกับทุกกระทรวง ทบวง กรม เนื่องจากเงินไมพอ พระเจาอยูหัวพระราชทานเงิน
ทายท่ีนั่ง คําวาเงินทายท่ีนั่งคือ เงินสวนพระองค ซึ่งเปนดอกผลและกําไรแหงพระราชทรัพย 
สวนพระองค แบงเปนบัญชีแมบาน ๑ และบัญชีแมบาน ๒ เพราะวาวัตถุประสงคตางกัน และ 
ทรงใชอยางประหยัดมาก เชน ไมใหขาราชการสํานักพระราชวังเบิกคาลวงเวลา เบิกเบ้ียเล้ียง 
ตามอัตราทางราชการ ถาไปทํางานตางจังหวัดท่ีไหนท่ีมีท่ีพักของทางราชการหรือมีอาหารเล้ียง
พระราชทาน ไมใหเบิกเบ้ียเล้ียง องคมนตรีหรือขาราชการในสํานักพระราชวังไมมีรถประจํา
ตําแหนงแตมีรถหลวงใหเรียกใชเปนรถservice ถาเสด็จแทนพระองคก็มีรถพระประเทียบกลาง 
ไปทํางานแทนพระองค คราวนี้พัสดุครุภัณฑกระท่ังคอมพิวเตอรตัวนึงไมกี่สตางคถาสํานัก
พระราชวังหรือสํานักองคมนตรีอยากจะใชในราชการ ตองกราบบังคมทูลพระกรุณาขอเขียน
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โครงการไปขอพระราชทานดวยเงินทายท่ีนั่ง ทุกคนก็เลยตองพยายามประหยัดท่ีสุดเพราะ 
พระเจาอยูหัวไมอยากใหไปรบกวนงบประมาณแผนดิน ท้ังท่ีจริง ๆ เปนหนวยราชการขอตั้งงบได 
แตไมโปรดใหทํา เงินขาดก็ทรงใช เ งินทายท่ีนั่ ง นี่คืออินทรธนู ททน ยอมาจากทายท่ีนั่ ง  
ถาเจาหนาท่ีในสํานักพระราชวังคนไหน ติดตราอินทรธนูแปลวาจางดวยเงินสวนพระองค เลข ๓๐ 
นี่คือพนักงานคนนี้รับราชการถวายพระองคทานมาแลว ๓๐ ป แปลวาอินทรธนูนี้เปล่ียนทุกป 
เพ่ือใหรูอายุราชการ ทรงจางเอง ผมหมดแลวนะครับ จริง ๆ จะพูด ๑๑๒ แตไมรูวากี่โมงแลว  
แตวาถามตอบเลยก็ได อีกเร่ืองนึงอยากจะแจงก็คือวาผมติดตามเร่ือง cyber warfare มาเยอะ 
ถาใครอยากจะมาคุยกับผมเร่ืองนี้ก็ยินดีนะครับ ผมขอพูดเร่ือง ๑๑๒ นิดนึง ทําไม ๑๑๒ จําเปน 
ในสายตาผม ผมมองอยางนี้นะครับ ๑๑๒ แบงเปน ๒ มูลฐานนะครับ มูลฐานนึงก็คือมูลฐาน
ความผิดในเร่ืองหมิ่นประมาท อีกมูลฐานหนึ่งคือการขูฆา ขูทํารายรางกาย ซึ่งเปนคดีอาญาท้ังคู  
ถาคนธรรมดา ยังไดรับการคุมครองแลวทําไมพระเจาแผนดินผูทรงเปนองครัฏฐาธิปตย ทรงมี
ความสําคัญอยางย่ิงถึงไมไดรับการคุมครองนั้น แลวถาเกิดวามีคนมาขูฆาหรือขูวาพยายามทําราย
รางกายทาน ทานจะฟองมั๊ยครับ ถาบุคคลธรรมดาฟองได ทําไมพระเจาแผนดินจะฟองไมได 
ปญหาคือพระเจาแผนดินไมอยูในพระฐานะจะไปฟองประชาชน ก็เลยตองใหเจาหนาท่ีเปนคน
ดําเนินการจึงตองมีมาตรา ๑๑๒ ท่ีสําคัญก็คือวาเวลาพระประมุขของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเสด็จ
ประเทศไทยเราก็มีมาตราคุมครอง คือ มาตรา ๑๓๓ ถาคุมครองพระประมุขกับเจานายท่ีเสด็จมา
เปนพระราชอาคันตุกะแลว ทําไมจะไมคุมครองพระประมุขของประเทศเราเอง และท่ีสําคัญก็คือ
วาประเทศท่ัวโลกไมวาจะเปนคอมมิวนิสต เปนประชาธิปไตย เปนสาธารณรัฐ คุมครองประมุข 
หรือพระประมุขของประเทศหมด มีคนเขียนจดหมายไปขูฆา บารัค โอบามา ติดคุก ๕ ป นี่คือ
ขอหาเดียวกันกับ ๑๑๒ ครับ แคเขียนจดหมายไปขูนะ อเมริกาเคาเอาเร่ืองนะ เคาไมไดเปนระบบ
ราชาธิปไตยท่ีมีรัฐธรรมนูญดวยซ้ํา เคาเปนสาธารณรัฐเคาก็เอาเร่ือง เพราะนั้นการคุมครององค
อธิปตยหรือรัฐฐาธิปตยจําเปนนะครับ ยังไงก็จําเปน ทุกประเทศมีหมด ผมก็ไมรูจะเอามาโตแยง
อะไร คนท่ีไมไดทําผิด ไมไดเดือดรอนอะไร คราวนี้เหตุผลมันอธิบายไดดวยทฤษฎีทางจิตวิทยา 
เร่ืองการลงโทษถาเกิดวามีการบังคับใช ๑๑๒ อยางเขมแข็ง ทําผิดมีบทลงโทษ รุนแรงแตเปนธรรม  
มีเหตุมีผล เปนเง่ือนไข พฤติกรรมถาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ไดรับผลการลงโทษอยางเขมงวด  
ไมปลอยลอยนวล ทําใหเข็ดหลาบ ไมกลากระทําความผิด พอเกิดการยกเลิกการบังคับใช ม.๑๑๒ 
ท้ังท่ีเคยบังคับใชมานานก็ทําให เกิดการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การขูอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย ไมไดรับการลงโทษใด ๆ เลย อาจจะไดรับเงินดวยซ้ําเพราะเปนรางวัล มันก็ทําให
เกิดการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากขึ้นเร่ือย ๆ มีการทําผิดมาตรา ๑๑๒ มากขึ้นเพราะวาทุกคนรู
วาผิดแลวลอยนวลแลวยังไดรับแรงเสริมทางบวก ไดเงิน พูดชั่ว ๆ แลวไดเงิน ซึ่งมันก็จะเปนกรณี 
ค.ควาย ทําใหเกิดความเหิมเกริม ย่ิงพูดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จวงจาบหยาบคาย หยาบชา 
แตงเร่ืองบิดเบือน หนักขึ้นเลย ในอีกมุมหนึ่งท่ีนากลัวก็คือไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ไมวาจะหมิ่น 
พระบรมเดชานุภาพหรือวาการขูอาฆาตมาดรายหรือการพูดอยางมีเหตุผลทางวิชาการในการ
วิจารณสถาบันก็จะไดรับการลงโทษอยางรุนแรง ไรเหตุผล เอาไวกําจัดคนคิดตาง อันนี้ก็สยบ 
ยอมดวยความกลัวจะเกิดการนินทา สังคมก็อยูไมไดอีกเหมือนกัน ในความเห็นของผมการบังคับใช
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มาตรา ๑๑๒ ตองบังคับใชอยางเครงครัดแตตองเปนธรรม ไมเอาไปทํารายผูท่ีคิดตาง แลวตอนนี้
การท่ีเคาอางวาพระเจาอยูหัวทรงใหยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ผมไมคิดวาพระเจาอยูหัวพูดวาใหเลิกใช 
หรือทรงส่ังใหเลิกใช เพราะวาพระเจาอยูหัวทรงอยูภายใตกฎหมาย และก็ทําตามรัฐธรรมนูญ  
ไมมีสิทธิท่ีจะทรงไปส่ังใหยกเลิกบังคับใชกฎหมายอะไรได แตทานอาจจะทรงเตือน อยาใชมาตรา 
๑๑๒ ทํารายคนคิดตาง หรืออยาใชอยางไมเปนธรรม หรืออยาใชกล่ันแกลงรังแกใครอันนี้คือ 
ความเห็นสวนตัวผม คราวนี้พอเกิดเหตุการณนั้นขึ้นก็ทําใหเกิดการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
เกิดการอาฆาตมาดรายสถาบันอยางท่ีไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตร ซึ่งผมคิดวาอันนี้จะเปน
ปญหาเรามีภาษิตบอกวา ความคุนเคยบมเพาะใหเกิดความเหยียดหยาม มีคนทําแลวไมถูกบังคับ
เลยย่ิงจะทําใหเกิดการดูหมิ่นดูแคลน เหยียดหยามพระบรมเดชานุภาพ สถาบันพระมหากษัตริย 
ก็จะส่ันคลอนเปนภัยความมั่นคงตอชาติ ท่ีตลกก็คือ คนท่ีตอตาน ๑๑๒ บางคนฟองหม่ินประมาท
คนนั้นคนนี้ไปท่ัวเลย คนอ่ืนหมิ่นประมาทตัวเองไมได แตมีคนหม่ินประมาทพระเจาอยูหัว บอกวา
ไมใหใชอันน้ีผมไมคิดวาเปนส่ิงท่ีถูกตอง กฎหมายมีสภาพเปนบทลงโทษนะครับ เพราะฉะน้ันก็
ลงโทษคนท่ีทําไมถูกตอง คนท่ีดี ๆ จะตองไมเดือดรอนหรอกครับ การวิจารณสถาบันพระมหากษัตริย
อยางเปนวิชาการดวยเหตุผล ไมใสรายปายสี ไมจวงจาบหยาบชา ทําไดครับผมก็บอกวาพระเจาอยูหัว
ทานโปรดทรงงานแบบเงียบ ไมโปรดใหประชาสัมพันธ  ไม โปรดให เปนขาว ทานส่ังหาม
ประชาสัมพันธ แตผมวาวิธีการทรงงานแบบปดทองหลังพระ ซึ่งทรงศรัทธา ทรงทําอยางนั้น ในยุคนี้
มันไมถูกเพราะวาอีกฝายจองจะโจมตีใสราย ถาทานยังทรงเงียบ ภาษิตฝร่ังเคาบอกวาการนิ่งเงียบ
แปลวายอมรับ ซึ่งไมใช แตผมก็เห็นวาพระเจาอยูหัวทานทรงปรับพระองคอยางมากเลยและ 
ทรงยอมสูญเสียความเปนสวนพระองคอยางเยอะมาก ผมเขาใจพระองคทานเลยเพราะวาคนเราพอ
สูญเสียความเปนสวนตัวชีวิตเอางาย ๆ อยางผมไปออกรายการแลวคนท้ังประเทศรูจักเยอะ
พอสมควร ผมไปเดินตลาดโบเบ แลวแมคาขอว่ิงมาถายรูปแทนท่ีผมจะนั่น ผมรูสึกอายมาแลวก็
ไมไดรูสึกอยากจะไดอยางนั้น เพราะผมอยากมีชีวิตแบบคนปกติสุขท่ีไปไหนเงียบ ๆ ไมมีคนรูจัก 
พระเจาอยูหัวทานก็นาจะอยากไดความเปนสวนพระองคนะ แตวาก็ทรงยอมเสียสละความเปนสวน
พระองค ยอมปรับพระองคเยอะมาก ซึ่งผมอยากจะถวายกําลังพระทัย ผมก็วิจารณพระองคทาน 
แตวิจารณตามความเปนจริง เพราะส่ิงท่ีเคยทรงทําอาจจะไมเหมาะกับสถานการณ แตพระองค
ทานก็ปรับพระองคอยางมากอยู ผมก็ไมไดหม่ินพระบรมเดชานุภาพอะไรนะ มันทําไดครับ ถาพูด
ดวยความจริง ปญหาก็คือเร่ืองท่ีเอาไปพูดมันเปนเร่ืองเท็จซะเกือบจะรอยเปอรเซ็นต ขบวนการ 
ลมเจามีเยอะและทําอยางรุนแรงตั้งแตกอน ๒๔๗๕ แลวก็มีนักการเมืองลมเจา ทํา cyber warfare 
ลมเจา ทัวรลงกันอยางสนั่นหว่ันไหว ณ วันนี้ผมก็โดนทัวรลง พวกลมเจามาโจมตีผมสารพัดอยาง  
ท่ีตลกก็คือวาคนท่ีมาขอเรียกรองยกเลิกมาตรา ๑๑๒ เปนพวกปากวาตาขยิบ เพราะตัวเองเปนคน
ทําผิด แลวตัวเองจะมาขอยกเลิกส่ิงท่ีตัวเองทําผิดเพ่ือใหตัวเองรอด อันนี้ไมได คนมันกินปูนรอนทอง 
เพราะนั้นผม โดยสวนตัวสนับสนุนการบังคับใชมาตรา ๑๑๒ อยางเครงครัดและเปนธรรม  
วันนี้ผมจบสาระท้ังหมดครับ  
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